



30 ธันวาคม 2557 หน้า 28



จับกระแส ทั่วไทย

● มอบเงินชดเชยชาวสวนยาง

ชุมพร - นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผวจ.ชุมพร เป็นประธานพิธีมอบเงินตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม บริเวณพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง



30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 14 (1)

'สวนยาง'รุม'อำนาจ'เอื้อนายทุน โยยได้แค่40บ.-ลุยหลังปีใหม่

'บิ๊กตุ๋'มั่นใจภาพรวมเศรษฐกิจปีหน้ากระเตื้อง ห่วงระดับล่าง เล็งออกมาตรการช่วย เครือข่ายยางพาราได้-เหนือ รุมจวก'อำนาจ ปะติเส' ชี้ราคาไม่ถึงกิโลละ 60 บาท (อ่านต่อหน้า 14)

สวนยาง

'บิ๊กตุ๋'ชี้'58คก.ภาพใหญ่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ว่า ตอนนี้น้ำท่วมสงบเรียบร้อย ฉะนั้นต้องมาดูเรื่องการทำความเข้าใจกันดีกว่า เป็นห่วงว่าประชาชนจะมีรายได้กันน้อยอย่างไร ได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่า สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยอาจจะมีการหาพื้นที่ให้ขายสินค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา เพราะรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเศรษฐกิจปีหน้าในภาพใหญ่จะดีขึ้น แต่ก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเศรษฐกิจในภาพข้างล่าง จะทำอย่างไรให้คนที่มีความรายได้น้อยมีรายได้เพียงพอ ต้องพัฒนาไปทีละขั้น

ก.เกษตรฯยันราคายางดีขึ้น

ขณะที่ปัญหาราคายางพาราตกต่ำยังไม่คลี่คลาย แม้ล่าสุดนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะออกมาแสดงความพอใจที่ขณะนี้ราคายางพาราขึ้นมายู่มีระดับ 60 บาท/กก. ตามเป้าหมาย แต่เกษตรกรชาวสวนยางพารายังคงยืนยันว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

นายสวัสดิ์ ชูจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 60.50 บาท/กก. จากตลาดกลางยางพารา เป็นไปตามเป้าหมายแรกของรัฐบาลที่ต้องการให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการของชาวสวนที่ราคา 60 บาท/กก. ภายในปี 2557 ส่วนราคายางในตลาดท้องถิ่นที่ยังไม่ถึง 60 บาท/กก. ต้องยอมรับว่าราคายางพาราตกลงเป็นเวลานาน รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ เชื่อว่าราคายาง 60 บาท/กก. จะไปถึงในตลาดท้องถิ่นให้กับเกษตรกรรายย่อยแน่นอน

ชาวสวนขึ้นนายทุนรับประโยชน์

ขณะที่นายเพ็ก เลิศวิงพงษ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคายางพาราที่ขึ้นไปถึง 60 บาท/กก.ตามที่นายอำนาจประกาศ เป็นราคาจากตลาดกลาง เช่น ตลาดกลางใหญ่ จมครตริธรรมราช ตลาดกลางอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาดที่มีแต่โรงงานใหญ่หรือพ่อค้ารายใหญ่ซื้อขายยกกันเท่านั้น ชาวสวนยางรายย่อยไม่ได้ขายยางไปขาย เพราะตลาดกลางอยู่ค่อนข้างไกล ดังนั้นต้องดูราคายางจากตลาดท้องถิ่น ซึ่งยางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ที่กว่า 40 บาท/กก. นอกจากนี้ ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ขึ้นไปถึง 60 บาท/กก. ก็ไม่ใช่ยางที่ชาวสวนยางผลิตขึ้น แต่เป็นยางที่โรงงานขนาดใหญ่ซื้อยางแผ่นดิบ นำมาแปรรูปขายได้

ในราคาสูง ขณะที่ชาวสวนยางไม่สามารถผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 ได้ เพราะต้นทุนสูง ดังนั้นมาตรการของรัฐบาลนี้จึงเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนใหญ่ๆ อยู่ดี

"ชาวสวนยางส่วนใหญ่นิยมขายยางผ่านตลาดท้องถิ่น หรือประมาณร้อยละ 94 ของปริมาณยางทั้งประเทศ ดังนั้นที่นายอำนาจพูดมาว่า ยางราคาถึง 60 บาท/กก.แล้ว เป็นราคาลมๆ แล้งๆ ให้เฉพาะกลุ่มนายทุนใหญ่ๆ" นายเพ็กกล่าว และว่า ดังนั้นหลังปีใหม่จะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวแน่นอน ขอให้รอการติดตามได้เลย

แนะตั้งกองทุนช่วยรายย่อย

นายสุนทร รักษ์รงค์ แกนนำแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง กล่าวว่า ราคายางที่ไปถึง 60 บาท/กก. เป็นราคาที่เกิดจากการนำเงินเข้าแทรกแซงตลาด ซึ่งใช้เงินทุนมากและได้ผลเพียงชั่วคราว ขณะที่ราคายางแผ่นดิบตลาดท้องถิ่นยังอยู่ที่ 45-47 บาท/กก. ดังนั้น ปีหน้าชาวสวนยางจะเคลื่อนไหวแน่นอน หมดเวลาของรัฐบาลในการแก้ปัญหาแล้ว ทางแนวร่วมยางเรานี้มีมากกว่า 30-40 เครือข่าย พร้อมจะออกมาเคลื่อนไหว

นายสุนทรกล่าวว่า นอกจากนี้ เครือข่ายชาวสวนยางจะยื่นข้อเสนอใหม่ต่อรัฐบาล เพื่อแก้

ปัญหาราคายางตกต่ำ ด้วยการให้บางกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาตั้งกองทุนเบี่ยยังชีพให้กับเกษตรกรในช่วงที่หยุดการกรีดยางที่จะถึงนี้ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อยไม่มีเอกสารสิทธิและคนกรีดยางที่ไม่ได้เงินชดเชยรายได้ 1,000 บาท ประมาณ 6-8 แสนครัวเรือน หากมีเบี่ยยังชีพให้ทุกคน เชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรยังพออยู่รอดได้

"เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีเอกสารสิทธิมีอยู่จำนวนมาก มาตรการให้เงิน 1 แสนบาทต่อครัวเรือน เพื่อทำอาชีพเสริมของรัฐบาล ถามหน่อยว่าคนพวกนี้ไม่มีเงิน ไม่มีเอกสารสิทธิ แล้วจะขอเงิน ขอลินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร ดังนั้นต้องมีการให้เบี่ยยังชีพกับเกษตรกร ไม่งั้นก็จะฆ่าตัวตายกันอยู่อย่างนี้" นายสุนทรกล่าว

ราคายางเหนือนี้แค่40บ./กก.

นายสาย อิมคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย กล่าวว่า ราคายางที่ขึ้นไปถึง กก.ละ 60 บาท เป็นราคายางแผ่นดิบรมควัน ไม่ใช่ยางแผ่นดิบชั้น 3 แต่อย่างใด และเป็นเพียงราคาในตลาดกลางเท่านั้น ราคาในตลาดท้องถิ่น เช่น ที่ จ.พะเยาและจังหวัดในภาคเหนือยังอยู่ที่ กก.ละ 43-44 บาท เท่านั้น ที่สำคัญไม่มีการซื้อขายจากกลุ่มพ่อค้าเลย จึงทำให้ราคานิ่งถูกไม่ขยับจนถึงขณะนี้

"ทางกลุ่มเกษตรกรจึงเรียกร้องขอให้รัฐบาลเดินหน้ามาตราการกระตุ้นราคายางพาราอย่างจริงจังและให้ถึงเกษตรกรรากหญ้า ไม่ควรเป็นราคาจอมปลอมเพื่อให้รัฐบาลเอาตัวรอดเท่านั้น เพราะตอนนี้ราคายางพาราในภาคเหนือ ทั้งยกก่อนด้วย ยางแผ่นดิบ ไม่กระตือรือร้น จึงขอให้รัฐบาลมองเห็นปัญหาถึงระดับเกษตรกร ไม่ควรปั่นราคาเพื่อสร้างภาพเท่านั้น" นายสายกล่าว

นายวิฑูรย์ เพิ่ม เลขาธิการสมาคมผู้กรีดยาง และชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ถูกทาง อยากให้รัฐบาลด้วยตัวเองว่า ชาวสวนยางผลิตยางแบบไหน คือจะผลิตยางได้ 2 แบบ คือ น้ำยางและยางแผ่นดิบเท่านั้น แต่ราคาที่รัฐบาลประกาศช่วยเหลือคือยางแผ่นรมควัน เท่ากับช่วยคนกลุ่มโรงงาน เพราะบุคคลที่จะทำยางแผ่นรมควันได้ ต้องเป็นผู้ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตซึ่งก็คือนายทุน

ชูเคลื่อนไหวหลังปีใหม่

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า จะให้เวลานายอำนาจพิจารณาตัวเอง หากยังถือดี หลังปีใหม่คือตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ชาวสวนยางภาคใต้จะออกมาเคลื่อนไหวแน่นอน

"วันนี้นายอำนาจยังไม่สามารถตอบคำถาม



30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 14 (2)

กับตนเองได้ว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา มียางพาราทะลักออกมาที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 856 ตัน และวันที่ 24 ธันวาคม ออกมาที่ จ.สุราษฎร์ธานี อีก 600 ตัน เป็นยางมาจากโหนด นายอำเภอสั่งการให้แทรกแซงราคาขายพาราขึ้นอีก กก.ละ 2 บาท เพื่อช่วยพยุงหรือไม่ สดุดอกยางที่เรียกร้องให้ตรวจสอบนั้นมีจริงหรือไม่ และเกี่ยวอะไรกับยางที่ทะลักออกมาที่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี” นายทศพลกล่าว

ที่ดินชายแดนอรัญ-เขมรเฟื่อง

ด้านความคืบหน้ากรณีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคาที่ดินในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษถึตัวสูง ส่งผลกระทบต่อการจูงใจเข้าลงทุน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จ.สระแก้วได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งมีรูปแบบและแนวคิดการพัฒนาขยายการค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม โรงพยาบาล สหวิทยาลัย ศูนย์การค้า มีโรงเรียนนานาชาติ และโรงแรม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดคาดว่าจะดำเนินการได้ในปี 2558 ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ติดเขตชายแดนไทย-กัมพูชา

นายชิตพิพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรี ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า พื้นที่ติดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ ต.บ้านด่าน ถึงเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ถนนสายบ้านด่าน-ตำบลป่าไร่ ถนนศรีเพ็ญ เลียบชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ ต.ไร่ ถึง ต.ท่าข้าม จะมีราคาที่ดินสูงมากไร่ละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ส่วนพื้นที่อยู่ห่างจากถนนดังกล่าว จะมีราคาไร่ละ 1 แสนบาทขึ้นไป ประกอบกับที่ดินในเขตตำบลบ้านด่านเป็นพื้นที่มีโฉนด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการครองที่ดิน

‘ตราด’นายทุนแห่ซื้อเก็งกำไร

แหล่งข่าวในวงการค้าที่ดิน จ.ตราด กล่าวว่า หลังจาก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้รับเลือกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ความเคลื่อนไหวของราคาที่ดินเริ่มขยับสูงขึ้น มีนักลงทุนจากกรุงเทพฯเดินทางมาซื้อที่ดินใน อ.เมือง อ.คลองใหญ่ จำนวนมาก ที่ดินติดทะเลและติดกับถนนใหญ่ ส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของนักลงทุนเหล่านี้เกือบทั้งหมดแล้ว และมีการปั่นราคาให้สูงขึ้นเพื่อเก็งกำไร

“ที่ดินตามชายทะเลและหากมีถนนออกไปได้ สะดวก ราคา 3-5 ล้านต่อไร่ ก็ถือว่าน้อยไป ราคาที่ดินแพงเวอร์มากไปแล้ว เพราะราคาประเมินแค่

นิดเดียวเท่านั้น ราคาที่ดินของ จ.ตราดเริ่มขยับตัวในช่วงประเทศไทยประกาศเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ราคาที่ดินจึงเริ่มขยับมากขึ้นเมื่อมาถึง อ.คลองใหญ่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ” แหล่งข่าวกล่าว

1 - 15 มกราคม 2558 หน้า A 1, B 1



ปัญหาทาง
ต้องปฏิรูปทั้งระบบ
ดร.อุบล ไสริรัมย์

B 1



ดร.อุบล ไสริรัมย์
ประธาน V-SERVE GROUP
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ปัญหาทาง...ต้องปฏิรูปทั้งระบบ

▶ ต่อจากฉบับที่แล้ว

ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยาง 3 จังหวัดภาคใต้ขอให้เปิดตลาดรับซื้อยางที่จังหวัดยะลาเพราะเจ้าหน้าที่ของ อสย. ไม่กล้าเข้าไปตรวจดูสินค้าในพื้นที่ ส่งผลให้ราคายางใน 3 จังหวัดภาคใต้ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 30 บาท

อย่างไรก็ตามยางพาราเป็นพืชเกษตรที่มีศักยภาพสูงสุดเฉพาะตัวเลขส่งออกปี 2557 คาดว่าประมาณ 14,230 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 464,900 ล้านบาท แนวทางการแก้ปัญหาทางต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างยาง ซึ่งมีการโยกโยยตั้งแต่พันธุ์ยาง ต้นทุนการผลิต ด้านแรงงาน ด้านการเข้าถึงตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่กฎหมาย คือ พ.ร.บ.การยางซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ สนช.ควรร

จะมีการทบทวนกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยางทั้งระบบให้มีการตกลงกันก่อนจึงค่อยเข้าพิจารณาใน สนช. อีกทั้งต้นทุนการผลิตของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ นอกจากนี้แนวทางการลดพื้นที่ หรือ โชนนิ่งซึ่งกองทุนสงเคราะห์ยางส่งเสริมให้มีการลดพื้นที่ยางไปปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีกลไก และนโยบายที่ชัดเจนไม่ใช่มีแต่นโยบายจากส่วนกลางแต่หน่วยงานในพื้นที่ไม่มีแนวปฏิบัติ กลายเป็น “แพลงและนิ่ง” อย่างนี้การแก้ปัญหาทางก็ไม่ไปถึงไหน

ดังนั้นแนวทางการปฏิรูปยางจะต้องมีการผลักดันอย่างจริงจัง ลำพังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คงเอาไม่อยู่เพราะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง เช่น ด้านตลาดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะเดียวกันด้านการส่งเสริมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยางเกี่ยวข้องกับปิโตรและกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้การตัดไม้ยางที่ไม่ให้ผลผลิตแล้วเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกจำเป็นที่จะต้องมีการรับรองจากกรมป่าไม้ซึ่งไม่สามารถรับรองแหล่งที่มาของไม้ยาง ทำให้การส่งออกไม้ยางและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางไม่สามารถเข้าประเทศสหภาพยุโรปได้ จำเป็นต้องส่งออกให้กับประเทศจีนในรูปของวัตถุดิบเพื่อไปผลิต และส่งออกไปอียู และถูกกีดราคาให้ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาการยางตกต่ำซึ่งมาตรการเฉพาะหน้าคงหนีไม่พ้นต้องช่วยเหลือด้านการเงินของเกษตรกรยาง แต่ขอให้มีกลไกที่เงินถึงเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง แต่ในระยะยาวการแก้ไขจะต้องไปแก้ไขทั้งระบบ อย่าทำยุทธศาสตร์เลื่อนลอยแต่ไม่มีแนวปฏิบัติ ถ้าเป็นอย่างนี้...ก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริง (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanit.sorat)

1 - 15 มกราคม 2558 หน้า B 2 (1)

หอการค้าไทยเผย 10 ธุรกิจเด่นปีแพะ “แพทย์-ความงาม” แซมปีธุรกิจดาวรุ่ง

ธุรกิจดาวรุ่ง/ดาวร่วงปี 2558

ธุรกิจดาวรุ่ง

- 1 การแพทย์ และความงาม
- 2 เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว
- 3 เทคโนโลยีสื่อสาร
- 4 การศึกษา/ธุรกิจท่องเที่ยว
- 5 ประกันชีวิต
- 6 เครื่องดื่ม
- 7 จำหน่ายและผลิตถุงมือยาง ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
- 8 จำหน่ายและผลิตสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
- 9 อสังหาริมทรัพย์/ร้านค้าแฟ
- 10 ประมงน้ำจืด/จำหน่ายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์



ธุรกิจดาวร่วง

- 1 ดอกไม้ประดิษฐ์
- 2 หัตถกรรมทั่วไป
- 3 ผักและผลไม้อบแห้ง
- 4 สิ่งทอผ้าฝ้าย (งานไม่เน้นฝีมือ คัดเลือกทั่วไป)
- 5 ร้านค้าดั้งเดิม
- 6 โทรศัพท์มือถือ
- 7 ยางพารา
- 8 ข้าว
- 9 สิวเม็ดยอง
- 10 มอเตอร์ไซค์



หอการค้าไทยเผย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วงปีแพะ ซึ่งความงาม-แพทย์มาแรงครองแชมป์ 3 ปีติด ด้านดอกไม้ประดิษฐ์ติดกลุ่มดาวร่วง

นายอนุวรรตน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง 10 อันดับธุรกิจดาวเด่น-ร่วงในปี 2558 ว่า ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ยังคงเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีคะแนนรวมสูงถึง 93.7 คะแนน และยังเป็นธุรกิจที่ครองแชมป์ติดต่อกัน 3 ปี รองลงมา คือ ธุรกิจเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว มีคะแนนรวมอยู่ที่ 93.1 คะแนน ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้มีความโดดเด่นทั้งยอดขายและกำไร เนื่องจากพฤติกรรมในการดูแลเรื่องผิวพรรณมีมากขึ้น ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารอยู่อันดับ 3 มีคะแนนอยู่ที่ 92.9 คะแนน เพราะมีความต้องการใช้มากขึ้น อีกทั้งการเข้าสู่ยุค 4 จี ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีการแข่งขันด้านราคาสูง

ขณะที่อันดับ 4 คือธุรกิจการศึกษาและธุรกิจท่องเที่ยว 92.6 คะแนน อันดับ 5 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 91.6 คะแนน อันดับ 6 ธุรกิจเครื่องดื่ม 90.2 คะแนน อันดับ 7 ธุรกิจถุงมือยาง ถุงมือตรวจโรคและธุรกิจก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง 89.9 คะแนน อันดับ 8 ธุรกิจสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ อันดับ 9 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร้านค้าแฟ 88.6 คะแนน และอันดับ 10 คือธุรกิจประมงน้ำจืดและธุรกิจจำหน่ายบิ๊กไบค์ 88.1 คะแนน

สำหรับธุรกิจดาวร่วงประจำปี 2558 อันดับ 1 ได้แก่ ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ รองลงมา ธุรกิจหัตถกรรมทั่วไป ผักผลไม้อบแห้ง สิ่งทอผ้าฝ้าย (งานไม่เน้นฝีมือ) ร้านค้าดั้งเดิม (โชห่วย) ยางพารา โทรศัพท์รุ่นธรรมดา (จอตู้) ข้าว สิวเม็ดยองและรถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) โดยมอเตอร์ไซค์จะเป็นธุรกิจที่เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง เพราะผู้บริโภคจะหันไปซื้อรถยนต์นั่ง (รถเก๋งขนาดเล็ก) หรือไม้กอล์ฟบิ๊กไบค์แทนมากขึ้น

1 - 15 มกราคม 2558 หน้า B 2 (2)

นายธนวรรธน์ กล่าวว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2558 มองว่าจะเป็นช่วงขาขึ้น โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 4% ภาคการส่งออกขยายตัวอยู่ในระดับ 4.1% การบริโภคภายในประเทศขยายตัว 2.7% การลงทุนขยายตัว 6.9% อุตสาหกรรมขยายตัว 4.5% ภาคการเกษตร ขยายตัว 1.6% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.3%

“การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเห็นในช่วงครึ่งหลังของปี 58 โดยภาวะเศรษฐกิจในไทยจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีหน้า เพราะเงินอัดฉีดจากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะเริ่มเข้าระบบและเดินเครื่องในช่วงเดือน ม.ค.58 ซึ่งจะทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวดีขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในที่ยังขยายตัวอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นหลัก ขณะที่ธุรกิจรายเล็กยังขยายตัวได้ไม่ดีนัก เพราะกำลังซื้อฐานรากยังไม่ดี”

ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในปี 58 น่าจะอ่อนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33 - 34 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ โดยในช่วงครึ่งปีแรกต้องยอมรับว่าค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น จากการที่สหรัฐฯอเมริกาขึ้นดอกเบี้ย และในช่วงครึ่งปีหลังค่าเงินบาทน่าจะกลับมาอยู่ที่ 32.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ได้ ส่วนราคาน้ำมันคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 80-90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล **1**

30 ธันวาคม 2557 หน้า A1, A3 (1)



ต้นปีขายยางจีน 6 แสนตัน

**‘ปีติพงศ์’ มอบสิทธิออสย. เป็นคู่สัญญา
สั่งทุกหน่วยงานทำแผนใช้ยางให้ได้ 5 หมื่นตัน**

โพสดีทูเดย์ > เกษตรฯ คุยจีนเจรจา
ซื้อขาย 6 แสนตัน เดือน ม.ค.นี้ สั่งหน่วย
งานเสนอแผน ลั่นต้องได้ยอด 5 หมื่นตัน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ใน
ต้นเดือน ม.ค.นี้รัฐบาลจีนจะส่งทีมมา
เจรจากับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเจรจาซื้อ
ขายยางพาราตามข้อตกลงความร่วมมือ
(เอ็มไอยู) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้มีการลงนามไว้กับจีน
จำนวน 6 แสนตัน โดยได้มอบให้องค์การ
สวนยาง (ออสย.) เป็นคู่สัญญาซื้อขายกับ
ทางการจีน

นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายให้สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปติดตาม
ความคืบหน้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่า จะมีเอกชน
มาลงทุนผลิตล้อยางในประเทศจำนวนกี่
รายในปี 2558 เพื่อประเมินสถานการณ์
ยางพาราให้มีความชัดเจนมากขึ้น

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ใน 2558
กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งเดินหน้าโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างจริงจัง โดย
การหารือร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามแนวทางการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ

โดยให้หน่วยงานราชการเพิ่มปริมาณการ
ซื้อขายไปใช้ในหน่วยงาน เช่น ยางรถยนต์
การทำสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง เป็นต้น โดยจะ
ประชุมหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรฯ
ถึงสินค้าที่ต้องใช้ยางทั้งหมดในต้นเดือน
ม.ค. 2558

“เป้าหมายหลักคือกรมชลประทาน
ที่มีรถยนต์จำนวนมาก จะดูว่าต้องการใช้
ยางล้อชนิดไหน เพื่อให้โรงงานผลิตยาง
ล้อในไทยที่ได้มาตรฐานมาจับคู่กัน โดย
โรงงานจะต้องซื้อขายจากเกษตรกรใน
ราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้จะพิจารณา
ถึงการทำคอกปุ๋ยสัตว์ ยางในระบบวิศวกรรม
ทางถนน การจราจร ทั้งหมดต้องเกิดในปี
หน้า เพื่อให้ตลาดยางพาราของไทยหมุน
ให้ได้” นายปีติพงศ์ กล่าว

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ
กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้มี

30 ธันวาคม 2557 หน้า A1, A3 (2)

การใช้ยางเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 หมื่นตัน และหากโรงงานยางล้อมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น คาดว่าจะใช้ยางเพิ่มเป็นล้านตันต่อปี ที่ผ่านมารัฐบาลก่อนเคยสั่งให้หน่วยราชการทำตัวเลขความต้องการใช้ยางได้ยอดมาแค่ 9,000 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่อยากจะทำ จึงต้องนำบทเรียนนั้นมาและสั่งให้ส่วนราชการในกระทรวงต้องทำ

นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าโครงการซื้อขายยางพาราผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับเอกชนผู้ส่งออก ยางพารารายใหญ่ของประเทศทั้ง 6 ราย โดยลงขันร่วมกันเพื่อชื้อนำราคาในตลาด โดย 6 บริษัทลงขัน 140 ล้านบาท รัฐบาลลงขัน 140 ล้านบาท รวมเป็น 280 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ในต้นเดือน ก.พ. 2558 ■



30 ธันวาคม 2557 หน้า 6

ราคายางร่วงชาวสวนหนี้เสียเพียบ

พัทลุง ● นายดลหมีด แววรรัตนจิตร เจ้าของสวนยางพาราบ้านด่านโลด เทศบาล ต.ควนเสาธง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ทำให้ชาวสวนยางพาราทางภาคใต้ตอนล่างโดยภาพรวมเดือดร้อน เพราะไม่ได้กรีดยางมา 3 เดือนแล้ว และไม่มีเงินสะสม เพราะยางมีราคาถูกลง ที่ได้มาก็เพียงพอใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น ต่างกับสมัยก่อนที่ยางราคาดีมีเงินสะสม

“ยางพาราจะเริ่มกรีดยางได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ประมาณ 2 เดือน พอเดือนมีนาคมถึงเมษายน ยางก็ผลัดใบ พฤษภาคมก็จะเข้าสู่ฤดูกาลกรีดยางที่มีปริมาณมาก ถัดมาก็ย่างเข้าสู่ฤดูฝนอีก ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดย

รวมแล้วกรีดยางได้ประมาณ 5 เดือน และหากยางยังราคาต่ำอยู่เช่นนี้ ก็จะทำให้ชาวสวนยางไม่มีกำลังซื้อ ไม่มีเงินไปผ่อนชำระหนี้สิน”

นายดลหมีดกล่าวด้วยว่า ชาวสวนยางรายใดที่มีสวนยางประมาณ 20 ไร่ และกรีดยางก็พอจะมีกำลังซื้อและมีกำลังพอจะชำระหนี้สินที่มีอยู่ได้บ้าง หากรายใดที่มีสวนยางต่ำกว่านั้นลงไปก็ค่อนข้างจะยาก และตามความเป็นจริงในภาพรวมแล้ว เจ้าของสวนยางที่มีพื้นที่ 20 ไร่ขึ้นไปเป็นของตนเองนั้นมีน้อย ส่วนที่มีต่ำกว่า 20 ไร่นั้นมีอยู่จำนวนมาก จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า บางรายไปเช่าซื้อรถยนต์มาและไม่มีเงินผ่อนส่งมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว.



ตลาดใบอ่อน

ปีหน้าเผาจริง

คอลัมน์ “แตกใบอ่อน” ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอกราบอวยพรผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตลอดปี 2558 นี้จะครับ

ปีเก่าใกล้จะผ่านไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา แต่ที่ต้องทุกขหนักกันข้ามปี คงหนีไม่พ้นเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะถึงวันนี้ราคายางจะขยับมาแตะกิโลกรัมละ 60 บาท แต่อนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกผีหรือลูกคน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ได้ได้อยู่ภายใต้สภาวะที่นิ่งมากพอจนสามารถไว้วางใจได้

ที่สำคัญ คือ สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ยางเป็นวัตถุดิบ หันไปซื้อยางสังเคราะห์ที่มีราคาถูกกว่ายางพาราแทนเพื่อลดต้นทุนให้กับตัวเอง

นอกจากนี้ หากพลิกดูตามปฏิทินการกรีดยาง ช่วงเดือนมกราคม จะเป็นเวลาที่ภาคใต้ฝนหยุดตก และเป็นช่วงที่ยางออกเยอะซึ่งเมื่อผลผลิตเยอะ ก็แน่นอนว่ายังมีความเสี่ยงว่าราคายางพาราจะกลับมาร่วงลงไปอีก ขณะที่เมื่อถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูปิดกรีดยาง ซึ่งจะเท่ากับว่าชาวสวนยางจะไม่มีรายได้ไปอีกหลายเดือน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงแทบไม่ต่างจากประจุนรกที่กำลังเปิดอ้า

รอรับชาวสวนยางอยู่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ส่วนที่รัฐมนตรียาง “อานวย ปะติเส” ออกมาแสดงความโลดโลดว่า สามารถดันราคาขยับขึ้นไปแตะกิโลกรัมละ 60 บาท ได้เหมือนตามที่ตัวเองเคยประกาศไว้ ก็ต้องขอให้ย้อนกลับไปดูว่า ไร่ราคา 60 บาทที่ว่าเป็นราคาที่ไหน ไร่ราคาที่สร้างขึ้นมาจากตลาดกลางยางพาราหรือไม่

เพราะถ้าลองมีใครไปไล่ถามเอาจากชาวสวนยางก็จะรู้ว่า ความจริงแล้วราคายางท้องดินที่ขายได้กันจริงๆ เขาขายกันได้ไม่ถึง 50 บาท ด้วยซ้ำ ซึ่งนั่นก็แปลว่า ราคา 60 บาท ว่ามาก็ไม่ต่างจากราคาคูย เพราะชาวสวนยางไม่ได้อะไร คนที่ได้ประโยชน์จริงๆ ก็คงมีแต่พ่อค้าที่ไปรับซื้อแล้วมาขายที่ตลาดกลาง

แล้วถ้าลองหันมาดูรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ว่าปีหน้าได้เตรียมมาตรการเพิ่มเติมเอาไว้รับมือหรือเยียวยาความเดือดร้อนของชาวสวนยางเพิ่มเติมอีกบ้าง โดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อยนาที่นี้ก็คงบอกได้แต่ว่า ยังมองไม่เห็นอะไรเพิ่มเติม ซึ่งถ้าปล่อยให้สถานการณ์ยังทรงอยู่แบบนี้ต่อไปรับรองได้ว่า ปีหน้าชาวสวนยางได้เผาจริงกันแน่

นี่จึงเป็นงานใหญ่ที่รอให้รัฐบาลและโดยเฉพาะ “รัฐมนตรียาง” อานวย ปะติเส ต้องเตรียมตัววางแผนจัดการปัญหาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เพราะถ้าชินชั๊กซ่า ระวังจะให้เห็นมือบอยบางบुकกรุงกันจริงๆ เข้าสักวัน

มะลิลา

‘ปรีดิยาธร’จับหน่วยงานรัฐใช้ยาง ธุรกิจเงินยกทีมนับ ‘บึงกาฬ’

เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อหาแนวทางให้ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ เป็นการเพิ่มอุปสงค์ยางพาราในประเทศ และรวบรวมปริมาณการใช้ของแต่ละหน่วยงานช่วงวันหยุดปีใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ยางที่มองว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริง ได้แก่ 1.ยางทาผ้าใบพื้นปอน้ำ 2.ยางรีดวกรรมาจากร เช่น กรวยยาง เน้นสะดวก ขึ้นส่วนทางรถไฟ 3.พื้นสนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานสุขภาพ 4.ล้อรถยนต์

สั่งศึกษาใช้ยางภายในเพิ่มขึ้น

นายปิณฑงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ต้องให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ดูว่า จะใช้สินค้าตัวไหนได้บ้าง อะไรที่ยังไม่เคยใช้ ก็ต้องลองใช้ ส่วนที่มีใช้อยู่แล้ว เช่น ยางล้อ ต้องดูว่าหน่วยงานไหนจะนำมาใช้ได้บ้าง อาจไม่ถึงขั้นต้องออกระเบียบบังคับ แต่สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายต้องมีมาตรฐานสากล

นายปิณฑงค์ กล่าวว่าปี 2558 ต้องหาทางแก้ไขเรื่องตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้า เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล ต้องก้าวไปสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ รวมถึงได้สั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวบรวมข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราทั้งไทยและจากต่างประเทศ ว่าจะมีการลงทุนจริงมากน้อยแค่ไหน

“เงินยกยืมซื้อกิโลกรัมละกว่า 60 บาท แสดงว่าสต็อกยางของจีนลดจริง เป็นสัญญาณที่ดี แต่ปัจจัยที่ไม่ดีคือเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น ทำให้คนซื้อของน้อย” นายปิณฑงค์ กล่าว

ตั้งเป้าราชการใช้ยาง5หมื่นตัน

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เป้าหมายขั้นต้นการใช้ยางพาราในส่วนราชการอยู่ที่ 5 หมื่นตัน ซึ่งองค์การท้องถิ่นบางแห่งได้เริ่มนำร่องไปแล้ว เช่น สนามฟุตบอล



เงินยกยืมซื้อกิโลกรัมละ
กว่า 60 บาท แสดงว่า
สต็อกยางของจีนลด
จริง เป็นสัญญาณที่ดี

» ปิณฑงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

50 แห่งในอนาคตได้

ส่วนการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อกระตุ้นราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET ขณะนี้คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว กองทุนนี้จะมีมูลค่า 280 ล้านบาท ภาครัฐลงทุน 140 ล้านบาท และภาคเอกชน 6 แห่ง รวมลงทุนอีก 140 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการได้เดือนก.พ. 2558

จีนร่วมพัฒนายางบึงกาฬ

ขณะที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเร็วๆ นี้ นายพินิจ จารุสมบัติ นายกมลมาศวัฒนธรรม ไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง จ.บึงกาฬ ได้นำคณะผู้แทนจากนครชิงเต๋า จากจีน นำโดย Mr.Xue Zujun ประธานกรรมการประจำแห่งสมาชิกรัฐบาลประชาชน

เขตลือไปนครชิงเต๋า Mr.Ai Wenan รองอธิบดีกรมสำนักการพาณิชย์เขตลือไป นครชิงเต๋า Ms.Liu Yongping ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่การโมเดิร์นสวนอุตสาหกรรมและการวางแผนและการก่อสร้างสำนักงานเขตลือไป นครชิงเต๋า Mr.Wang Chunyi อธิบดีกรมสรรพากร เขตลือไปนครชิงเต๋า Mr.Zhang Yan ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทรับเบอร์วิลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด Mr.Chen Hushen ผู้อำนวยการฝ่ายประเทศไทย บริษัทรับเบอร์วิลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด และ Mr.Wang Ruipu เลขาธิการกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทรับเบอร์วิลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก การผลิตวัตถุดิบจากพืชยางพารา ที่จ.บึงกาฬ

ทั้งนี้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เรื่องยางพารา ความร่วมมือของภาครัฐและธุรกิจ ระหว่าง จ.บึงกาฬและเมืองชิงเต๋า ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในอนาคต พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือด้านการเตรียมการสถาปนาความสัมพันธ์กับพื้นที่เมืองน้อง ระหว่าง นครชิงเต๋าและจ.บึงกาฬ

เซ็นเอ็มโอยูอยู่ด้านร่วมกัน

นอกจากนี้มีการลงนามเอ็มโอยูเกี่ยวกับความสัมพันธ์การให้ความร่วมมือของเมืองคูมิตระ ระหว่างองค์การบริหารส่วน จ.บึงกาฬ โดยนายนิพนธ์ คนขยัน กับ Mr.Xue Zujun สมาชิกผู้แทนประชาชนเขตลือไป นครชิงเต๋า มณฑลซานตง เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ , วิทยาศาสตร์, การศึกษา, วัฒนธรรม, สุขภาพ, กีฬา และการท่องเที่ยว นายนิพนธ์ นายกองค์การบริหารส่วน จ.บึงกาฬ กล่าวว่าอยากจะให้บริษัท รับเบอร์วิลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด มาตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ จ.บึงกาฬ รวมทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ว่าจะนำยางพารามาตลอดยางรถ 10 ล้อมือสอง ซึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังศึกษาอยู่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ประโยชน์ เนื่องจากราคายางพาราขยับสูงขึ้นไปด้วย

30 ธันวาคม 2557 หน้า 30 , 31 (1)

30

ฉบับที่ 1057
รายปี

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557



ข้าว-ยาง ปี'58 ดิ่งหนัก

อุตสาหกรรมปลูกยางเกษตรร่วง

โดย...สิทธิณี ห่วงนาค

สำ นักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 จะขยายตัวได้ 2-3% หรือคิดเป็นมูลค่า 1.4-1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้มูลค่าเศรษฐกิจภาคเกษตรขยายตัวต่ำ เนื่องจากสินค้าเกษตรที่สำคัญๆ ที่ลดลงในแง่ปริมาณและประสบกับปัญหาราคาคงต่ำ โดยเฉพาะข้าวที่คาดว่าผลผลิตลดลงจากปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือน มิ.ย. และราคาที่ยกขตรกรขายได้จะอยู่ที่ประมาณ 7,500-8,000 บาทเท่านั้น





เช่นเดียวกับยางพาราคาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 3.9-4 ล้านตัน แต่ สศก.ยังคงคาดว่าราคาทั้งปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณ 60 บาท/กก. แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ราคายางตกต่ำ คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวเล็กน้อย และแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างหนักในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

สำหรับสาขาปศุสัตว์ พบว่ากุ้งแวนนาไม่ยังมีปัญหาผลผลิตลดลงจากโรคกุ้งตายด่วน ทำให้คาดว่าผลผลิตกุ้งจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนตัน จากระดับปกติที่มีการผลิต 4-6 แสนตัน ส่งผลให้มูลค่าเศรษฐกิจ



30 ธันวาคม 2557 หน้า 30 , 31 (2)

สินค้าเกษตรปี 2558 ที่น่าจับตามอง

 ข้าว	20 ล้านตันข้าวสาร	8,000-8,500 บาท/ตัน
 ยาง	4 ล้านตัน	2 แสนล้านบาท
 ถั่ว	2.3 แสนตัน	5-5.6 หมื่นล้านบาท
 ไม้	2 ล้านตัน	7-8 หมื่นล้านบาท

ที่มา : โพลสตูเดย์รวบรวม

โพลศักราฟฟิค



สาขาประมงจะขยายตัวอยู่ในช่วง 0.5-1% ส่วนปศุสัตว์พบว่าสินค้าไก่ถือเป็นสินค้าที่มีอนาคต เนื่องจากทั่วโลกต้องการไก่ไทยจากมาตรฐานการเลี้ยงที่ดีและปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก

อย่างไรก็ตาม สศก.วิเคราะห์กลุ่มสินค้าที่น่าจับตาได้ 3 กลุ่มรวม 9 สินค้า พบว่ากลุ่มสินค้านำเป็นห่วงที่สุด คือ ยางพาราและข้าว

หลักชัย กิตติผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮั่ว ยางพารา ประเมินว่า สถานการณ์ยางพาราในปี 2558 คาดว่าไทยจะมีผลผลิตยาง 4 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการส่งออก 3.5-3.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีผลผลิต 4.1 ล้านตัน ส่งออก 3.6 ล้านตัน และมูลค่าอยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาท

แต่จากสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันราคายางแผ่นดิบที่อยู่ประมาณ 42-44 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันชั้นสามอยู่ที่ 53 บาท/กก. ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกรที่อยู่ 60-64 บาท/กก. ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางได้รับความเดือดร้อนนั้น เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งรัดมาตรการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ทั้งมาตรการส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรสำหรับซื้อขายเพื่อแปรรูปทั้งระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้มีการซื้อขายในประเทศเพิ่ม ก็คาดว่าจะสามารถดึงราคายางพาราให้เพิ่มขึ้นได้





30 ธันวาคม 2557 หน้า 30 , 31 (3)

“หากรัฐบาลใช้อย่างในสต็อกรัฐที่มีประมาณ 2 แสนตันให้หมดไป ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายโดยรวมมากนัก เพราะปริมาณยางทั้งโลกอยู่ในภาวะเกินความต้องการของตลาด ทำให้ราคาขายในไทยจะอยู่ที่ประมาณ 60-65 บาท/กก.” หลักรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลักรชัยไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะมีนโยบายแทรกแซงราคาตลาดเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากทำให้กลไกตลาดบิดเบือน สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการคือราคาลินค้าเกษตรที่มีเสถียรภาพและเกษตรกรอยู่ได้

ส่วนสถานการณ์ข้าวนั้น ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปี 2558 ข้าวเป็นสินค้าที่เหนื่อยอีกปี โดยทั้งปีคาดว่าไทยจะมีผลผลิตข้าว 20 ล้านตันข้าวสาร แต่หากภัยแล้งรุนแรงไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ ปริมาณข้าวอาจลดลงเหลือเพียง 18-19 ล้านตันข้าวสาร แต่ถือว่าไม่เป็นภัยเพราะจากการที่รัฐบาลมีข้าวในสต็อกที่ซื้อเก็บไว้จากโครงการรับจำนำข้าว 17-18 ล้านตันข้าวสาร เป็นปัจจัยลบ

ที่คอยกดดันไม่ให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2558 ราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ไม่เกิน 8,000-8,500 บาท/ตัน

“ประเทศคู่ค้าของไทยที่บริโภคข้าว อาทิ ไนจีเรีย อิรัก อิหร่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน ต่างได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันอ่อนค่าลง นอกจากนี้ผลผลิตข้าวในภูมิภาคเอเชียที่เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งเวียดนาม ไทย อินเดีย พม่า ทำให้มีการแข่งขันที่สูง ซึ่งทำให้ราคาข้าวไม่เพิ่มขึ้น”

ชูเกียรติ กล่าว
ในช่วงที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตเพื่อส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า ในปี 2558 ไทยมีผลผลิตอยู่ที่ 1.9 ล้านตัน หรือประมาณ 300 ล้านตันข้าวเปลือกที่ส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณ 24 ล้านตัน ราคา

ใกล้เคียงปี 2556 แบ่งเป็นผลผลิตเพื่อการส่งออก 5.6 แสนตัน บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 แต่หากรัฐบาลสนับสนุนการเปิดตลาดโกได้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าในปี 2558 ผู้ผลิตไทยจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 5-6% หรือคิดเป็นผลผลิตประมาณ 2.03-2.1 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกไปในปีหน้าอยู่ในภาวะสดใส ประเทศคู่ค้ามีความต้องการซื้อจากไทย เนื่องจากที่ผ่านมาไทยปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตทั้งในประเทศและตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน ทำให้ไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยง คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวแปรที่อาจทำให้ไทยมีการนำเงินตราเข้าประเทศจากการส่งออกได้ไม่น้อยลง หากเงินของคู่ค้าอ่อนตัวมากๆ อาทิ สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น

สำหรับสินค้ากุ้งนั้น นิวัติ สุทธิมีชัยกุล อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า สถานการณ์โรคกุ้งตายด่วนเริ่มดีขึ้น โดยล่าสุดอัตราการรอดของกุ้งเพิ่มขึ้น โดยในครึ่งปีที่ผ่านมาผลผลิตกุ้งมีประมาณ 9 หมื่นตัน คาดว่าถึงสิ้นปีจะได้ 3 แสนตัน ตามที่กรมตั้งเป้าไว้ อย่างไรก็ตามราคากุ้งที่สูงในปัจจุบันจงใจให้เกษตรกรเลี้ยงเพิ่มขึ้น และอาจทำให้ราคาตกลงจากปัจจุบันที่กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 100 ตัว/กก. ราคาอยู่ที่ 148-163 บาท/กก.

สมศักดิ์ ปณิตธยาศัย นายกสมมาคมกุ้งไทย ระบุว่าผลผลิตกุ้งไทยปี 2557 มีผลผลิตประมาณ 2.3 แสนตัน ต่ำจากเป้าหมายที่คาดว่าจะผลิตได้ที่ 2.5 แสนตัน เมื่อต้นปีเนื่องจากประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคตายด่วน ประกอบกับราคากุ้งในไทยที่สูง ส่งผลให้คู่ค้าหันไปซื้อกุ้งจากประเทศอินเดียและเวียดนามที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแทน ส่วนในปี 2558 คาดว่าผลผลิตกุ้งไทยน่าจะเติบโตดีขึ้นประมาณ 10-20% มูลค่าประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเติบโตดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่ารัฐบาลไทยลดปัญหาโรคตายด่วนและเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นขอเตือนผู้เลี้ยงกุ้งไทย ให้น้อยลงมือการเพิ่มผลผลิตของภาค

30 ธันวาคม 2557 หน้า A 4



กมโพสต์ทูเดย์

■ มหากบุญส่ง

โพสต์ทูเดย์ 1 ทศวรรษที่ยั่งยืน เปิดทุกหน้า ค้นหาความจริง ...๐...วันสุดท้ายของการทำงานหนักในปี 2557 เดินทางมาถึงในวันนี้ นับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะเข้าสู่โหมดวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ **มนุษย์เงินเดือน** คงจะได้หยุดพักผ่อนยาวไปถึงต้นปีหน้า 2558 ก็ขอให้ในวันพักผ่อนอันแสนสุข ปล่อยความทุกข์ให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่า เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม รับกับความเหนื่อยยากในปีหน้าฟ้าใหม่...๐...ปี 2557 เราเหน็ดเหนื่อยอย่างไร ปี 2558 ความเหน็ดเหนื่อยคง **หนักันไม่ไกล** แม้ภาพภายนอกการเมืองในประเทศไทยจะสงบเป็น **ทะเลไร้คลื่นลมแรง** แต่ลึกๆ แล้วต้องยอมรับความจริง ยังมี **คลื่นใต้น้ำ** พร้อมจะกลายขึ้นมาเป็น **คลื่นยักษ์** ชัดถล่มคนไทย ประเทศไทย...๐...ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป **มหากบุญส่ง** ไม่อยากเห็นคนไทย **แบ่งฝักแบ่งฝ่าย** จับอาวุธเช่นฆ่ากันเอง เหมือนเหตุการณ์ตอนปลายเดือน พ.ย. 2556 จนเมืองกรุงกลายเป็นสนามรบ อันเป็นผลมาจากวิกฤตการเมือง ยืดเยื้อมาถึงกลางปี 2557 ก่อนที่ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ผบ.ทบ. จะเข้ายึดอำนาจ ปีหน้าขอให้เป็นที่แห่งการเดินทางตามโรดแมป เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ **ประชาธิปไตย** ที่สมบูรณ์...๐...แม้ราคา **ยางพารา** ในประเทศจะตกต่ำสุดขีด แต่ทางการจีนก็ยังให้ความสนใจยางพาราที่ปลูกในประเทศไทย ถือเป็นพืชเกษตรที่มีคุณภาพ ล่าสุด คณะผู้บริหารเขตลื้อไป นครชิงเต่าของจีน นำโดย **ซู่ชู่จุน** ประธานกรรมการประจำ



30 ธันวาคม 2557 หน้า B 12

กั้นสถานการณ์

เงินยงกำลังจะหมุนไป

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ จากข้อมูลทีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรชาวสวน ยางพาราทีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 169,688 ราย ถึงวันที่ 26 ธ.ค. เงินชดเชยรวม 1,581.8 ล้านบาท ได้ดำเนินการโอนเงินไปแล้ว 41,753 ราย เงินชดเชยรวม 406.7 ล้านบาท เหลือเกษตรกรทียังไม่ได้รับเงิน ชดเชยอีก 127,935 ราย โดยจะดำเนินการทยอยโอนเข้าบัญชีต่อไป

30 ธันวาคม 2557 หน้า 9



จับยกคณะใหญ่ดูงานบึงกาฬ เล็งสถาปนาบ้านพี่เมืองน้อง

บึงกาฬ-นายพินิจ จารุสมบัติ นายกรัฐมนตรีไทย-จีนและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ ให้การ
ต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากเขตลื้อไป๋ นครชิงเต่า ประเทศ
จีน ที่เดินทางมาเยือน จ.บึงกาฬ เพื่อดูงานด้านการเพาะปลูกยางพารา
และเตรียมตั้งโรงงานผลัดยางรถยนต์ พร้อมเตรียมสถาปนาความสัมพันธ์
เป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างนครชิงเต่าและ จ.บึงกาฬ

31 ธันวาคม 2557 หน้า 7 (1)

‘บิ๊กตุ๋’ คลอดผลงาน 3 เดือน กรณีศึกษาเศรษฐกิจไทยระยะยาว



ผ่านไปแล้วกับการแถลงผลงานในรอบ 3 เดือนของ “กรม. ประยุทธ์ 2” โดยใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง เพื่อให้ กรม. ร่วมกับซีเอ็นเอ็น ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าประชาชนชาวไทย ณ เวลานั้น ไม่ได้ปลื้มกับผลงานเหมือนในช่วงรัฐประหารใหม่ ๆ แต่ต้องยอมรับว่า จากสาระพินมรสุมตลอดปีมา...ที่ขีดเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะปัญหา “มือบนทกริด” ที่สร้างความปั่นป่วนลากยาวมาตั้งแต่ปลายปี 56

มิหนำซ้ำ ยังเจอกับปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังฟูมฟักไม่ฟื้น ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีเติบโตได้ไม่ถึงเป้าหมาย จนหน่วยงานพยากรณ์ต้องหันตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ก็ในทุกไตรมาส แม้ว่าในช่วงกลางปี ปัญหาการเมืองเริ่มคลี่คลายลง หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ก่อนออกสารพัดมาตรการกู้ชีพ คืนความสุขให้คนไทย

แต่ละผลงาน “คืนความสุข” ที่คสช. จัดไปโมซิ่นออกมาต่อเนื่อง จนถึงรัฐบาล “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดเวลา 6 เดือน รวมกว่า 20 มาตรการ แม้ว่าบางมาตรการอาจไม่โดนใจ เพราะ

กระทบกับค่าครองชีพ เช่น ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เหมาะสม แต่ยังมีหลายมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือ ทั้งการตรึงราคาสินค้า เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และช่วยเหลือต้นทุนเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการ ประกอบกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับปรุงข้อกำหนดใหม่ โดยมาตรการทั้งหมดมีสาระสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมแก้ปัญหาหลังสมที่เรื้อรังมาแทน

เคลียร์หนี้จ้มนำข้าว

งานชิ้นโบว์แดงแรกก่อนมีรัฐบาล คือ การสานปัญหาค้างคาของรัฐบาลก่อน ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ อย่างมหากาพย์โครงการรับจำนำข้าว ที่สร้างหายนะให้กับประเทศหลายแสนล้านบาท และในเชิงรัฐบาลรักษาการของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้กับเกษตรกรชาวนาได้ครบทุกราย เพราะคิดกฎหมายกู้เงินไม่ได้ ทำให้ชาวนามากกว่า 800,000 รายทั่วประเทศ ออดรอนไม่ไหวออกมาทวงเงินจากรัฐบาล จนสร้างความวุ่นวายขยายวงกว้าง ในที่สุดเมื่อ คสช. ได้เข้ามามีบริหารประเทศแล้ว ก็เร่งเคลียร์ปัญหาดังกล่าวทันที โดยแก้ปัญจนสามารถจ่ายเงินดังกล่าว 92,000 ล้านบาท ให้ชาวนาครบทุกรายภายในระยะเวลา 1 เดือน



31 ธันวาคม 2557 หน้า 7 (2)

เร่งตรึงราคาสินค้า

ปัญหาหนักอกของชาวบ้านใหญ่ที่สุด หนีไม่พ้นของแพง ปรากฏว่าของราคาแพง โดยการดูแลตั้งแต่เริ่มแรก “บิ๊กตู่” ก็สั่งการทันทีให้กระทรวงพาณิชย์ ที่ดูแลเรื่องสินค้า ตรึงราคาสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน รวม 205 รายการนานถึงเดือน พ.ย. 57 และเมื่อหมดระยะเวลาได้ขอให้พาณิชย์ไปกล่อมจากผู้ประกอบการอีกครั้งให้ตรึงราคาสินค้าต่อถึงเดือน ก.พ. 58 ขณะเดียวกันในช่วงปีใหม่ของความร่วมมือให้บรรดาห้างร้านใหญ่ ๆ ลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ทำมาตรการเพิ่มเติมอีก เช่น คัดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าและจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่เป็นระบบ รวมทั้งปีนร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ หรืออาหารจานด่วน เพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชนภายใต้สัญลักษณ์ “หนูณิชย์ พาชิม” โดยเน้นร้านค้าที่ถูกต้อง ดี และอร่อย

ปลดล็อกกองทุนเอกชน

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ค้างคาจากรัฐบาลก่อนเช่นกัน เพราะไม่สามารถอนุมัติโครงการที่เอกชนยื่นขอส่งเสริมการลงทุน ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ยังค้างกว่า 400 โครงการ วงเงินรวมมากกว่า 720,000 ล้านบาท และโครงการใหม่ที่ต่อคิวรอได้ โดยทันทีที่ตั้งคณะกรรมการบีโอไอขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย “พล.อ. ประยุทธ์” ก็ทยอยไฟเขียวโครงการของเอกชนที่ยื่นมาเรื่อย ๆ ล่าสุดได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วกว่า 600 โครงการ วงเงินรวมถึง 500,000 ล้านบาท โดยมีโครงการที่สำคัญ คือ การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ในระยะที่ 2

ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าการแก้ไขการออกใบอนุญาตการตั้งโรงงาน หรือใบ รง.4 โดยลดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลาถึง 90 วัน ให้เหลือเพียง 30 วัน หรือแค่หนึ่งเดือนก็ได้อัตโนมัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนจึงมาลงทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1 เมกะวัตต์ ไม่ต้องเข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม และไม่ต้องยื่นขอใบ รง.4 ซึ่งเป็นการส่งเสริมพลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่งด้วย

คลอแอดแผนกระตุ้นภายใน

หลังจากเห็นว่าเศรษฐกิจปี 57 ใลไม่ถึงเป้าหมาย หัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาล “ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล” รองนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องเข้ามาตรการกระตุ้นออกมาเป็นครั้งแรกในรัฐบาลนี้ เพื่อหวังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ถึงฝั่ง พร้อมยืนยันหนักแน่น ว่า มาตรการที่เข็นออกมารวม 6 มาตรการ ไม่ได้เป็นการดำนน้ำพริกละลายเม็ดเงิน

เพราะส่วนใหญ่เน้นกระตุ้นการจ้างงาน สร้างรายได้ และดูแลกลุ่มประชาชนในระดับรากหญ้า ไล่ตั้งแต่เร่งใช้จ่ายงบลงทุนที่ค้างอยู่ในงบประมาณปี 57 กว่า 147,050 ล้านบาท ควบคู่กับการใช้จ่ายงบลงทุนปี 58 ประมาณ 419,000 ล้านบาท และยังคงใช้จ่ายงบกลางที่กินไว้เบิกเหลือปี 56-57 และงบโครงการไทยเข้มแข็ง รวม 23,000 ล้านบาท ทบทานเงินกินไว้เบิกจ่ายเหลือปี ตั้งแต่ปี 48-56 วงเงิน 24,892 ล้านบาท และเร่งรัดการอนุมัติค่าของเสริมการลงทุนของนักลงทุน

ขณะเดียวกันยังอัดงบประมาณอีก 40,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา ที่กำลังจะประสบปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีบัญชีของชาวนารวม 8.4 ล้านครัวเรือน โดยจะควักเงินให้ไร่ละ 1,000 บาท จำกัดรายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือรายละไม่เกิน 15,000 บาท เข้าบัญชีโดยตรง เช่นเดียวกับชาวสวนยางที่รัฐก็จ่ายเงินให้ไร่ละ 1,000 บาท เช่นกัน

แต่...ดูเหมือนมาตรการกระตุ้นในครั้งนี้ เดิมทีรัฐบาลหวังว่า จะมีเงินฉีดเข้าในระบบเศรษฐกิจกว่า 300,000 ล้านบาทก่อนสิ้นปี แต่จนแล้วจนรอด “คุณชายคู่ย์” ก็ยอมรับเรื่องนี้ทำได้อย่างเต็มที่ เพราะสิ้นปีแล้ว มาตรการที่ว่าก็ยังไม่เห็นผล เพราะติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้แผนดังกล่าวได้ผลช้าจากแผน 1 เดือนครึ่ง และคงเห็นผลเต็มที่ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 58

ดันปันผลงานปีหน้า

พอหอมปากหอมคอกับผลงานที่ออกมาในช่วงแรงของรัฐบาลแล้ว ต่อไปต้องมาติดตามมาตรการอื่น ๆ ที่รัฐบาลต้องทำต่อไปอีกต่อไป เรื่องหลักคงหนีไม่พ้นการใช้จ่ายงบประมาณ และสิ่งที่ต้องเป็นพระเอก คือ การลงทุนในปี 58 รัฐบาลหวังไว้ว่าต้องใช้งบประมาณลงทุนที่มีอยู่ประมาณ 419,000 ล้านบาทของทุกหน่วยงาน โดยต้องเร่งทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมาย ในช่วงไตรมาสแรกต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 2 ให้สามารถเบิกจ่ายได้อย่างน้อย 30-40%

พร้อมกับเร่งโยกย้ายสำคัญ คือ งานก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 23 กิโลเมตร, สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 27 กิโลเมตร, สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.80 กิโลเมตร และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร และยังเตรียมเดินหมากประมูลสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 18.40 กิโลเมตร ให้เสร็จภายในปีนี้ด้วย

หนุนท่าเหมืองโปรแตช

นอกจากเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการสร้างทาง สร้างถนน สร้างรถไฟฟ้ามหานครแล้วยังมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาทำเหมืองแร่โปรแตช ที่เชื่อกันว่ามูลค่าของการทำเหมือง



31 ธันวาคม 2557 หน้า 7 (3)

แร่ทั้งประเทศจะมากถึง 200 ล้านล้านบาททีเดียว ซึ่งในเบื้องต้นรัฐบาลเองเตรียมให้ประธานาธิบดีกับเอกชน 8 ราย แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องใช้เทคโนโลยีสะอาดเท่านั้น ซึ่งการสนับสนุนในเรื่องนี้จะทำให้มีเงินรายได้เข้ารัฐมากถึง 40% ของรายได้ของภาคเอกชน

เร่งสร้างรายได้ให้ชาวนา

อีกเรื่องสำคัญที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายคือดำเนินการให้ได้คือ การสร้างความยั่งยืนให้ชาวไร่ชาวนา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการผลิตในปี 58/59 เป็นต้นไป ที่จะสนับสนุนให้ชาวนาหันมาปลูกอ้อยแทนเพราะขายได้ดีกว่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ขณะเดียวกันในเขตพื้นที่น้ำน้อย อย่างภาคอีสานก็จะพยายามผลักดันให้เป็นเกษตรทางเลือก โดยรัฐเข้าไปช่วยจับคู่ให้เพื่อให้ขายสินค้าได้ และสุดท้ายของการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาก็คือ การสนับสนุนให้ชาวนาเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวที่คุณภาพสูงขึ้น เพื่อจะได้ขายได้ราคามากขึ้น

นอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหลัก ๆ นอกจากแก้หวยแพงที่ขายเกินราคาหน้าสลากแล้ว ยังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยแก้ไขกฎหมายฉบับเดิม เพื่อให้เขียนหวยมีช่องทางเสี่ยงโชคเพิ่ม แต่ปัญหาก็คือเหมือนเงินครกขึ้นภูเขา เพราะมีสารพัดปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่มีดปมแน่นจนแก้ยาก และคงเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของรัฐบาลว่า จะแก้ได้จนเบ็ดเสร็จหรือไม่

เช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับ

ตลาดโลก แทนอนว่า จะส่งผลกระทบต่อในวงกว้างแน่นอน เพราะเดิมรัฐบาลก็ใช้นโยบายประชานิยมอุดหนุนพลังงานหลากหลายประเภทหมักหมม จนล้มต้นทุนที่แท้จริง ซึ่ง “บิ๊กดู๋” ก็ประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่า ต่อไปรัฐคงอยู่ไม่ได้ไม่นาน เพราะภาระที่เกิดขึ้นหนักหนาเสียเหลือเกิน และคงต้องหาทางลง โดยให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

อีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลหวังสร้างเป็นรากฐานให้รัฐบาลต่อไปได้เข้ามาทำต่อ คือ เศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องนี้ไปประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินไม่เคยมีรัฐบาลนำเรื่องขึ้นมาเป็นนโยบายหลักที่จำเป็นต้องทำ

โดยหลักการง่าย ๆ ก็คือการนำระบบไอทีมาใช้ในทุกอย่างของการทำงาน ซึ่งต้องแก้ไขกฎหมาย ต้องตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจฐานใหม่ให้กับประเทศ

ทั้งหลายทั้งปวงที่รัฐบาลได้ตั้งมั่นที่จะเดินหน้า... ด้วยเป้าหมายสำคัญที่ว่า อย่างน้อยเศรษฐกิจในปี 58 ต้องเติบโตให้ได้อย่างน้อย 4.5% เพราะเพียงแค่นี้ประมาณรายจ่ายประจำปี 58 ที่ทยอยออกมาสามารถช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกพุ่งไปได้แล้ว 4%

ดังนั้นเมื่อบวกกับแนวทางการบริหารงานที่เน้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ทั้งการดูแลเรื่องการบริหารโคกในประเศ การเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชน จึงมั่นใจได้ว่าคนไทยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่.

วสวัตตี โอตาวิ



31 ธันวาคม 2557 หน้า 7 (4)

ผลงานรัฐบาลช่วง 3 เดือน

- 1.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้าย
- 2.การแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อย
- 3.การแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง
- 4.พักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย
- 5.การส่งเสริมการลงทุนเอกชน
- 6.การแก้ปัญหาด้านพลังงาน
- 7.เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 8.ออกมาตรการการคลังเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
- 9.เตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 10.ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
- 11.ตรึงราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค
- 12.ใช้จ่ายงบประมาณ

30 ธันวาคม 2557 หน้า 9

จุด ป้าย ประชาชน

ทวงสัญญาราคายาง

พ กบไปหลายรอบระหว่างรัฐบาลและเครือข่ายชาวสวนยาง ภายหลังออกมาเรียกร้องถึงทำเนียบรัฐบาลให้คืนราคาไป ถึง 80 บาท/กิโลกรัม (กก.) ก่อนสิ้นปี 2557 เพราะสถานการณ์ราคายางขณะนี้ตกต่ำถึง 42 บาท/กก.แล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยไปสูงถึง 180 บาท/กก. พร้อมขู่ว่าจะออกมาชุมนุมใหญ่แบบไม่กลัวกฎอัยการศึกแน่

จน นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ฉายา “รัฐมนตรียาง” ออกมาจับเรื่องพร้อมประกาศจะทำให้ชาวสวนยางได้ถึง 80 บาท/กก. ในสิ้นปี 2557

จากนั้นจึงออก 16 มาตรการแก้ปัญหายางที่ใช้เงินกว่าแสนล้านบาท โดยเฉพาะการจ่ายเงิน 1 พันบาทต่อไร่เยี่ยยา และการใช้เงินกองทุนมูลภัณฑ์กันชน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่อย่างนำราคาตลาดโลก

ผ่านมากกว่า 3 เดือน ล่าสุดวันที่ 27 ธันวาคม ก่อนกำหนดเดดไลน์ของชาวสวนยาง นายอำนาจออกมาประกาศว่า ตอนนี้รัฐบาลทำให้ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 60.50 บาท/กก. ตามเป้าหมายแรกที่รัฐบาลต้องการให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และตามความต้องการของชาวสวนยางแล้ว ซึ่งหากราคาเป็นไปตามนั้นจริง ปีหน้ารัฐบาลจะทำงานได้อย่างสะดวกสบาย เพราะซื้อใจชาวสวนยางได้แน่

แต่ทว่าสถานการณ์ราคายางที่แท้จริงดูจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะนายเพ็ก เลิศวิงพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ออกมาแฉราคายาง 60 บาท/กก. ที่รัฐบาลทำไว้เป็นราคายางลมๆ แล้งๆ ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์จริง

โดยมองว่าราคายางที่ประกาศเป็นราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ซึ่งเป็นยางที่โรงงานหรือพ่อค้ารายใหญ่แปรรูปจากยางแผ่นดิบขึ้นมาและนำมาขายในตลาด เกษตรกรไม่สามารถผลิตรายรมควันได้ ผลประโยชน์จึงตกไปที่กลุ่มนายทุนใหญ่ๆ และราคายางที่ออกมาประกาศเป็นราคาจากตลาดกลางของประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่พ่อค้ารายใหญ่ซื้อขายยางกันเอง ขณะที่เกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนจริงจะซื้อขายยางที่ตลาดท้องถิ่น ซึ่งราคายางแผ่นดิบตอนนี้ยังอยู่ที่ 45-47 บาท/กก.

ก่อนจะทิ้งท้ายว่า สุดท้ายชาวสวนยางคงต้องออกมาเคลื่อนไหวหลังปีใหม่ เพราะราคายางที่ประกาศออกมาเป็นราคาซีคู้ๆ ทำไม่ได้จริงและเปลืองงบประมาณ

ดูท่าคงได้เห็นชาวสวนยางออกมาทวงความสุจริตรัฐบาลถึงกรุงเทพฯเป็นแน่

โคทมกัทร พรหมทอง



30 ธันวาคม 2557 หน้า 15



รอบรั้วเมืองใต้ ใน นสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ผู้เขียนขอเล่าเรื่องราวชาวล้านคม “ข่มกนที่ควรรชม ชมกนที่ควรรชม” ความวิสัยของคนหนึ่งชื่อพิมพ์อ้อเซฟ ที่เห็นมาอย่างไรก็เขียนไปอย่างนี้... การเมืองยังเป็นเรื่อง “วุ่น ๆ” และอาจมีความร้อนแรงบ้างในบางช่วง บางจังหวะ ซึ่งต้องดูการให้ “จังหวัด” ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งควบตำแหน่ง หัวหน้า คสช. โดยมีผู้กำกับไว้ที่อย่าง วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย และ บรรณศักดิ์ อูรรวมไกล เป็นผู้ช่วยที่เข้มแข็งในฐานะที่เป็นผู้ใจ “เมื่อบัง” ที่เป็นเจ้าของเรือ... ร้างย่อนยุค ก็เกิดขึ้นแล้ว จึงอย่าแปลกใจที่จะเห็นการร่างรัฐธรรมนูญ ย้อนยุคให้มีนายกรัฐมนตรีเป็น “คนนอก” และไม่ต้องเป็น สส. มี สส. “อิสระ” ที่ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง คือไป สิ่งที่เราเคยเห็น และเคยต่อต้าน เคยประณามว่าเป็นความเลวของการเมืองก็จะได้กลับมาเห็นกันอีกครั้ง เช่น สุส. อิสระชายตัว และการ ชื่อ เสียง ชื่อ “มือ” สส. เพื่อให้ลงมติต่างๆ ใน “ห้องน้ำ” อีกครั้ง ดังนั้นหลายคนจึง กำลังอยู่ในอาการ “รับไม่ได้” กับร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำลังทำกันอยู่ ผู้เขียน เชื่อว่าถ้ามีการทำความเข้าใจของประชาชนเมื่อไหร่ มีโอกาสที่จะเห็น “วิกฤต” หรือ “ล้มแตก”... ก็คงต้องจับตาดูพรรคการเมืองใหญ่ “เจ้าหลักการ” อย่าง ประชาธิปไตย ว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และ “พลพรรค” จะเห็นอย่างไร... วันนั้น ใครต่อใครในแผ่นดิน จึงอยากร่องถาม “พระสุเทพ” ว่า วันที่ กปปส. รวมพลชนได้พรรคเพื่อไทยให้พ้นจากรัฐสภา ต้องการ “โมเดล” ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ อย่างนี้หรือ... เพราะหลายคนบอกว่า ถ้ารู้ล่วงหน้าว่า ประชาธิปไตย จะมีรูปอย่างนี้ วันนั้น คงไม่ปลื้มใจ แปลงร่าง ในการ “ขับไล่เลื่อน” กับ กปปส. ...

เฮ้ ลีนปี 2557 และกำลังเข้าสู่ต้นปี 2558 แต่ราคายางในตลาดทั่วไป ที่เป็น “ลมหายใจ” ของคนจนน้ำยางขึ้นอยู่ที่ กก.ละ 38 บาท ขางแผ่นดิน 38 บาท ที่ อำนวย ปะติเส มษ.เกษตรและสหกรณ์ ออกมา “ถาวรดี” ว่า ราคายางสิ้นเดือน ธันวาคม ต้อง กก.ละ 60 บาท นั้น ชาวสวนยาง เขาถามว่า ไปขายที่ไหน ที่บ้านท่านรัฐมนตรี รับซื้อในราคา 60 บาท หรือเปล่า จะได้เอามาไปขาย... และออกจะบอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า

ยางที่ถูกนำมาขายในตลาดกลางหาคใหญ่ จ.สงขลา ในราคา กิโลกรัมละ 50 กว่าบาทนั้น ให้ตรวจสอบด้วยว่า เป็นยางของใคร เพราะชาวสวนไม่ได้กรีดยางมา 3 เดือนแล้ว เพราะ ฝนตกหนัก จึงไม่มียางมาขาย ในตลาดกลางแน่นอน... ดังนั้น ยางที่นำมาขายในตลาดกลาง ในราคาที่รัฐบาลได้ซื้อ หรือซื้อตาม นโยบาย “มุลถักกนชน” นั้น เป็นยางของ “พ่อค้า” ที่ ซื้อจาก ชาวบ้านในราคา 3 โล/ร้อยกว่าๆ และเอาขายในตลาดกลาง กก.ละ 50 บาทกว่าๆ เกรกรรมของชาวสวนยางที่ “ยิ่งเดิน ยิ่งร้าย ยิ่งวายยิ่งลึก” และกำลังจะจมน้ำตายไปไม่ช้า... แต่เชื่อว่า ก่อนที่ชาวสวนยางจะ “จมน้ำตาย” นั้น คงจะมีการ “ดิทรน” เพื่อพารัฐบาลออกไปด้วย อย่างที่ ถาวร เสนเนียมอดีต สส.สงขลา และ อดีตแกนนำ กปปส. เชื่อว่า ถ้าราคายางไม่ถึง กก.ละ 60 บาท “มือบ” สวนยางจะเกิดเป็น “คอกเห็ด” ในภาคใต้ ผู้เขียนก็ขอภาวนาว่า อย่าให้เป็นจริง เพราะประเทศไทย “บอนจ่า” มันเกินแล้ว... อีกเรื่องที่คนได้ฝากถามถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ว่า ในขณะที่ “ข้าว” ล้มตลาด และ ราคากาเรียนละไม่ถึง 10,000 แต่ทำไมราคาข้าวสาร ยังแพงเหมือนเดิม ทำไมข้าวสารจึงไม่ลดราคาตามข้าวเปลือกราคาถูก หรือข้าวสารที่คนไทยซื้อกินกันทั้งประเทศ “น้ำเข้า” จากประเทศอื่น... หรือบรรทุกันน้ำปาล์มของอินโดนีเซีย ที่ถูก คลื่นซัด “อับปาง” ที่ จ.นราธิวาส มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร เป็นเรือบรรทุกน้ำมันปาล์ม หนักากิจกรอินโดนีเซีย เพื่อขายให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในภาคใต้หรือไม่ ทำให้เรื่องนี้จึงจับเป็น “ปลาซาก” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ผบ.ตร. ไม่สนใจสั่งการให้ตำรวจสอบสวน เบื้องหน้าเบื้องหลังบ้างหรือ หรือว่าวันนี้ การกิจของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเพียงเรื่องเดียวคือ “ล้างบาง” ตำรวจ ที่ “สอบสวนกลาง”... เขียนถึง ตำรวจ แล้ว ก็อด “สั้ววช” ไม่ได้ ที่ไม่ว่าถูกโหด สมัยไหน ตำรวจ ไม่เคย “ปลัดออก” จาก “การเมือง” ได้เลยวันนี้ก็เช่นกัน การเลือกการแต่งตั้งตำรวจทั่วประเทศ สาเหตุเป็นเพราะเรื่อง “การเมือง” ที่ทำให้ ตำแหน่งไม่ลงตัว ข้าวที่นาศรีคือ ผบ.ตร. มีโอกาส ในการ “เลือกเฟ้น” วางคนในตำแหน่งต่างๆ แต่ 10 เปอร์เซนต์ เท่านั้น ถ้ายังไม่ศรัทธาคนนี้แล้วจะไปศรัทธาคนไหน... ตำรวจใหญ่ ตำรวจน้อย บอกกันคือเป็นเอ็นว่า ไม่มี “บอน” ในจังหวัดสงขลา อ้าวแล้ว “บอน” ที่เปิดในสนาม “วิวชน” ใหญ่ ที่เล่นได้เสียกัน เป็นหลัก “ล้าน ๆ” เขาไม่เรียกว่า “บอน” หรือเป็นแค่ “คอกหมา” อย่างนั้นหรือ พล.ต.ท.มนตรี โปตระนันท์ ผบช.ภ.9 ไม่สนใจตรวจสอบหนอยหรือ...

ปริชา สถิตย์เรืองศักดิ์

30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 6 (1)

ยางแผ่นดิบโลละ 60 แล้ว อำนาจได้



อำนาจ ปะติเส

ชงแผนอุ้มชาวนา
กรม.เคาะเพิ่ม 4%
เงิน'ขรก.บ้านาญ'
คลังชง กรม.เพิ่มค่าครองชีพ
ข้าราชการบ้านาญ 4% สอดคล้อง
เงินเดือน ขรก. พณ.ตรวจคืนสุชคาด
สะพัด 5 หมื่นล้าน 'หม่อมอุ๋ย'ถก 5
ปรัษัยกัยชื้ออย่าง (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

อำนาจ

'สมหมาย'ชงท่างบกลางปี

กรณีที่นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้กระทรวงการคลังจัดทำงบประมาณกลางปี 2558 เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ยังไม่ได้หรือถึงรายละเอียดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณกลางปีสามารถทำได้แต่ต้องชี้แจงแหล่งรายได้ที่จะมาใช้จ่าย จะมาจากภาษีรายได้เกินเป้าหรือการกู้เงินจากแหล่งเงินทุน ส่วนปีจ่ายเสียงในปี 2558 มองว่ามีประเด็นเรื่องค่าเงินผันผวนจากธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ำมัน ก๊าซปิบัติ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตามราคาน้ำมัน ซึ่งภาครัฐอาจออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น

คลังคาดจีดีพีปีนี้โตแค่ 0.9%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าการจัดทำงบประมาณกลางปีในอดีตจะทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่น เกิดเหตุการณ์อุทกภัย ซึ่งการท่างบประมาณกลางปีเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจสามารถตั้งงบประมาณกลางปีได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่ค่าครองชีพของเกษตรกรลดลง สศค.จึงต้องไปปรับลดการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2557 ลงจากเดิมประเมินไว้ที่ 1.2-1.7% โดยต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2557 ว่าจะได้ถึง 3.2% หรือไม่ หากทำได้จีดีพีปี 2557 จะอยู่ที่ 1% แต่เศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2557 ได้เพียง 3% จะทำให้จีดีพีทั้งปี 2557 จะอยู่ที่ 0.9% ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (บปท.) ได้ปรับลดจีดีพีปี 2557 ลงเหลือเพียง 0.8% โดยประเมินการส่งออกทั้งปีติดลบ 0.5% ขณะที่ สศค.มองว่าจะโต 0% ส่วนตัวเลขการบริโภคในประเทศ สศค. และ บปท.มองต่างกันเล็กน้อย

คาดปีหน้าอาจโตถึง 4%

นายกฤษฎากล่าวว่า สำหรับตัวเลขจีดีพีปี 2558 สศค.มองว่าจะโต 4% เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3/2558 และ 4/2558 เป็นไตรมาสที่เติบโตดีที่สุด เพราะมีเม็ดเงินการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐลงสู่ระบบอย่างเต็มที่ ขณะที่ไตรมาสที่ 1/2558 เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวนัก เพราะแม้หน่วยงานราชการจะเร่งลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง แต่เม็ดเงินและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ระบบช้ากว่าที่คาด ประเมินการส่งออกในปี 2558 จะโตที่ 3.5% ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลบวกจากการอัดฉีดเม็ดเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น ทำให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น แต่ต้องติดตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปและรัสเซียที่เศรษฐกิจประสบปัญหา

ชงกรม.เพิ่มเงินบ้านาญ 4%

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง

ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ (ช.ค.ม.) เพิ่มขึ้น 4% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557-30 กันยายน 2558 โดยใช้งบกลางเพิ่มขึ้น 3,855 ล้านบาท ข้าราชการบ้านาญได้รับประโยชน์ 533,328 คน ซึ่งการปรับเพิ่ม ช.ค.ม. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินข้าราชการ การปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการระดับล่างที่ ครม.มีมติก่อนหน้านี้ โดยในส่วนของข้าราชการบ้านาญนั้นคงต้องรอให้ ครม.พิจารณาก่อน ถ้าเร็วสุด ครม.น่าจะพิจารณาได้ในวันที่ 30 ธันวาคม แต่สุดท้ายจะพิจารณาในช่วงหลังปีใหม่

พณ.ตรวจ'พอใจ' คินสุฯ

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 11.30 น. ที่บีบีซี เอ็กซ์ตรา สาขาบางใหญ่ นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารศูนย์การค้าบีบีซี เอ็กซ์ตรา บางใหญ่ ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกร "พอใจ คินสุฯ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม โดยบรรยากาศโครงการ "พอใจ คินสุฯ" ในวันที่ 6 และบรรยากาศการจำหน่ายใช้ของสินค้าต่างๆ ทั้งอุปโภคและบริโภคของประชาชนเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ว่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ เพราะประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว

นายบุญฤทธิเปิดเผยหลังการเดินสำรวจการจำหน่ายสินค้า ว่า โครงการ "พอใจ คินสุฯ" ได้รับผลตอบรับดี บรรยากาศการจำหน่ายใช้ของคึกคัก ทางห้างค้าปลีกมีการลดราคาสินค้า ซึ่งหากพูดเป็นภาษาวัยรุ่นคือ "ลดจริง ไรจริง" ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือประชาชนที่หลังไหลมาจับจ่ายสินค้าว่าอย่ากักตุนสินค้า และซื้อเฉพาะที่เพียงพอต่อการบริโภค เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้แก่ประชาชนทั่วถึงตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งทางห้างค้าปลีกเองก็มีการบริหารสต็อกสินค้าและตรวจสอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมากจนผิดพลาด

30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 6 (2)

เชื่อเงินหมุนเวียน5หมื่นล.

"หลังจากโครงการดำเนินแล้วเสร็จ กรมจะมีการประเมินผลและนำเสนอผลการจัดงานทั้ง 7 วัน ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล รับทราบต่อไป มันใจว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเฉพาะช่วงนี้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท" นายบุญฤทธิศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากที่ตั้งพื้นที่ตรวจสอบที่ห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตรา สาขาบางใหญ่ นายบุญฤทธิศักดิ์ได้เดินทางไปตรวจสอบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการ "สถานีบริการน้ำมันดีเซลมิตร" ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาถนนพริ้ว-วังเหวน กม. 40 ด้วย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ถก5บ.ยักษ์ใช้ยางในประเทศ

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการหารือคณะอนุกรรมการยางร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และนายปิณฑิต ฝั่งบุญ ณ อุทยาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ได้เชิญบริษัทเอกชนยาง 5 บริษัท เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น โดยให้ทางภาคเอกชนซื้อขายจากภาครัฐเพื่อนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กววย สนาม พุดชอล ตู้รี้ง ยางล้อรถยนต์ และขายผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง และให้รายงานกลับมาถึงภาครัฐภายใน 1 สัปดาห์หลังปีใหม่ จากนั้นจะเรียกประชุมหน่วยงานราชการทั้งระดับภูมิภาค ท้องถิ่น และส่วนกลาง ว่าจะมีหน่วยงานราชการใดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ยาง และต้องหารือกับภาคเอกชนถึงปริมาณยางและราคาขายที่เอกชนจะรับซื้อจากรัฐบาลซึ่งจะต้องเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

ตั้งกองทุนเอกชน-รัฐซื้อยางแผ่น

นายอำนาจกล่าวว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดการใช้จ่ายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยตั้งเป้า 50,000 ตัน โดยจะเริ่มจากการทำสมาคมผู้ตัดขอลในจังหวัดภาคใต้ 50 แห่ง ทางภาครัฐจะพยายามต่อรองกับเอกชนให้ซื้อยางในราคาที่สูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์ 2 ด้าน คือ 1.ทางภาครัฐสามารถซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ 2.รัฐบาลสามารถดึงผลผลิตยางที่อยู่ในตลาดออกมา ช่วยพยุงราคาสูงได้ และลดสต็อกประเทศให้น้อยลง ส่วนหลังปีใหม่ได้เตรียมมาตรการรองรับ เช่น การตั้งกองทุนร่วมกับระหว่างเอกชนและรัฐเพื่อซื้อยางผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอพเทฟ) วงเงิน 280 ล้านบาท ทาง

ภาคเอกชนร่วมเงินลงทุน 7 บริษัท 140 ล้านบาท และภาครัฐอีก 140 ล้านบาท ขณะนี้ได้ให้ทางเอพเทฟทำข้อตกลง คาดว่ากองทุนจะเริ่มเดินหมากได้ในเดือนมกราคม 2558 นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมจัดทำ ดิจิตอล มาร์เก็ต หรือตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าตามความร่วมมือของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในอีก 18 เดือนข้างหน้า

เขี่ยราคา60บ.ตามเป้า

นายอำนาจกล่าวว่า ขณะนี้ราคายางที่ตลาดกลางอยู่ที่ 60.75 บาท/กก. แล้ว ทางรัฐบาลวางระดับราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ไว้ที่ 60 บาท/กก. ไว้ก่อนช่วงปีใหม่ เมื่อราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ชั้บแล้ว ราคายางประเภทอื่นๆ จะขยับตาม ส่วนชาวสวนยางที่ต้องการราคายาง 60 บาท/กก. นั้น เป็นราคายางที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นทางเลย คือประเภทยางชั้นสดที่ราคา 60 บาท/กก. เมื่อแปรรูปออกเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ไปได้ 80 บาท/กก. นั้น ทางรัฐบาลยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่สามารถทำได้

"เวลาราคายางจะขยับขึ้นเป็นระดับๆ ชาวสวนยางต้องการราคายางจากต้นทาง คือยางที่กรีดยังน้ำยางเลยให้ได้ 60 บาท/กก. แล้วถ้าแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบชั้น 3 มูลค่าจะแพงขึ้นเป็น 80 บาท/กก. ซึ่งผมบอกแต่ต้นแล้วว่าทำไม่ได้ ที่รัฐบาลสัญญาไว้คือยางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ 60 บาท/กก." นายอำนาจกล่าว และว่า การเคลื่อนไหวของชาวสวนยางหลังปีใหม่ก็พร้อมให้เข้ามาเยี่ยมและพูดคุยกัน ส่วนตัวคงทำได้เท่านี้ พยายามให้ราคายางต่ำไปมากกว่านี้

จ้างนักศึกษาค่าจ้างลอยตัว

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้วางแนวทางแก้ปัญหาค่าจ้างขั้นต่ำในระยะยาว และส่งเสริมการได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศึกษาวิจัยเรื่อง "ค่าจ้างลอยตัว" โดยศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทย และรูปแบบระบบค่าจ้างของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน และยังศึกษาระบบค่าจ้างลอยตัวโดยแบ่งตามกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริการและกลุ่มอาชีพ และกลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ ยังมีมีการศึกษาแนวทางการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อกระทรวงแรงงานต่อไป

"หากใช้ค่าจ้างลอยตัวจะต้องมีกลไกแทรกแซงค่าจ้างลอยตัวด้วย เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังใช้แรงงานแบบเข้มข้น ดังนั้นค่า

จ้างขั้นต่ำยังจำเป็นต้องมีอยู่ แต่เป็นไปในลักษณะค่าจ้างกลางและเบอร์ดค่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้แรงงานไร้ฝีมือเสียเปรียบ และป้องกันไม่ให้ นายจ้างใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ และต้องทำโดยไม่ให้หนักการเมือง ใช้เป็นเครื่องมือประชานิยม" นายอารักษ์กล่าว

คสรท.ค้ำขาดกลไกคุ้มครอง

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับระบบค่าจ้างลอยตัว เพราะหากมีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำจะไม่มีกลไกคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าจ้างและไม่มีเบอร์ดค่าจ้างคอยกำกับดูแล เพราะสภาพแรงงานยังมีน้อย หากจะปรับระบบค่าจ้างใหม่ควรทำในรูปแบบของโครงสร้างค่าจ้างโดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ค่าจ้างแรกใช้กับกลุ่มลูกจ้างเก่าใหม่ และค่าจ้างประจําใช้กับกลุ่มลูกจ้างเก่า โดยที่เงินเดือนตามอายุงานและประสบการณ์

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท เหมาะสมแล้วเพราะมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนที่เครือข่ายแรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เห็นว่าหลายฝ่ายต้องหารือกัน และในอนาคตใครที่มีมติต้องได้คำตอบแทนสูงขึ้นมาด้วย

เกษตรฯวางแผนข้าว5.2หมื่นล.

นายปิณฑิต ฝั่งบุญ ณ อุทยาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2558 จะนำแผนการปรับโครงสร้างข้าว ภายใต้งบประมาณ 52,708.66 ล้านบาท แยกเป็นงบกลาง 21,637.32 ล้านบาท และเงินกู้ 31,071.34 ล้านบาท เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างข้าวได้ในมิถุนายนปี 2558/59 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 โดยโครงการปรับโครงสร้างข้าวจะใช้ระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2561 ในพื้นที่ 61 จังหวัด เป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวนา 255,000 ครัวเรือน พื้นที่ 3.75 ล้านไร่ ปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ทำอาชีพอื่น 247,378 ครัวเรือน พื้นที่ 1.24 ล้านไร่ และปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย 35,000 ครัวเรือน พื้นที่ 7 แสนไร่

แจกชวานาคั่วละ4.5หมื่นบ.

นายปิณฑิตกล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการปรับโครงสร้างข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นชวานากายย่อยมีพื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่มีสิทธิ์เข้าร่วม



30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 6 (3)

โครงการ 8,342 หมู่บ้าน ใน 2,308 ตำบล 480 อำเภอ และ 40 จังหวัด กลุ่มนี้รัฐบาลจะสนับสนุนเงินสดและเงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเวลา 3 ปีเป็นเงินจ่ายขาด ค่าใช้จ่ายการผลิตและวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช รายละเอียดไม่เกิน 5 ไร่ เป็นระยะเวลา 3 ปีวงเงิน 45,000 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็น ปีแรก ไร่ละ 5,000 บาท ปีต่อมาไร่ละ 3,000 บาท และปีสุดท้ายไร่ละ 1,000 บาท และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปี โดยชานาจ่าย 2% รัฐสมทบร้อยละ 3% ไม่เกินครัวเรือนละ 30,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในไร่นา ทั้งนี้ ตามแผนที่วางไว้ โครงสร้างชานาไทยจะปรับเปลี่ยน 6 ประเภทโดยมีรายได้เป็นหัวข้อชานาไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

แบ่งประเภทชานาเพิ่มรายได้

สำหรับโครงสร้างชานาไทยที่จะปรับเปลี่ยน มีดังนี้ 1.ชานาที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกอ้อยมี 35,000 ครัวเรือน พื้นที่

7 แสนไร่ 2.ชานาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมทางเลือกในพื้นที่ 1.24 ล้านไร่ ทำให้พื้นที่ไม่เหมาะสมลดลง 4 แสนไร่ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ไร่/ปี หรือ 50,000 บาท/ครัวเรือน โดยรายได้ยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากการปลูกข้าวที่ยังทำอยู่ 3.ชานาที่ลดพื้นที่การผลิตข้าวปรังปีละ 2 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่าปีละ 0.89 ล้านตันข้าวเปลือก รวม 3 ปีพื้นที่ 6 ล้านไร่ ผลผลิต 2.67 ล้านตันข้าวเปลือก และชานามีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตหมุ่นเวียนโดยมีกำไรเฉลี่ย 1,000 บาท/ไร่

4.ชานาไม่ต่ำกว่า 25,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 2.5 แสนไร่ สามารถผลิตข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 141,750 ตัน พื้นที่ 0.25 ล้านไร่ ผลผลิตข้าว 567 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 3,543 ล้านบาท หรือ 25,000 บาท/ตัน สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 2 เท่า 5.ชานาไม่ต่ำกว่า 1.3 แสนครัวเรือน สามารถผลิตข้าวคุณภาพดี 0.59 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านตันข้าวเปลือกคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 720 ล้านบาท หรือราคา 12,000 บาท/ตัน นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตจะลดลง 2,000 บาท/ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080 ล้านบาท และ 6.ศูนย์ข้าวชุมชน 1,000 แห่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวสามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัน นำไปปลูกได้ในพื้นที่ 1.3 ล้านไร่

30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 6 (1)

ถึงคิวชรก.บ้านาญ5.3แสน ได้เงินเพิ่ม4%

ชง'กรม.'เคาะวันนี้
เกษตรใช้5.2หมื่นล.
ปรับโครงสร้างข้าว
คลังชง กรม.เพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ
บ้านาญ 4% สอดคล้องเงิน
เดือน ชรก. พณ.ตรวจคืนสูญขาด
สะพัด 5 หมื่นล้าน 'หม่อมอยู่'ถก
5 บริษัทยักษ์ยาง (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ชรก.บ้านาญ

'สมหมาย'ชงทำงบกลางปี

กรณีที่ทำนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้กระทรวงการคลังจัดทำงบประมาณกลางปี 2558 เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ยังไม่ได้หารือถึงรายละเอียดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณกลางปีสามารถทำได้แต่ต้องชี้แจงแหล่งรายได้ที่จะมาใช้จ่าย จะมาจากการเก็บรายได้เกินเป้าหรือการกู้เงินจากแหล่งเงินทุน ส่วนปัจจัยเสี่ยงในปี 2558 มองว่ามีประเด็นเรื่องค่าเงินผันผวนจากธนาคารกลางสหรัฐฯขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตามราคาน้ำมัน ซึ่งภาครัฐอาจออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงเกษตรกร

มากขึ้น

คลังคาดจีดีพีปีโตแค่0.9%

นายภุชญา จินะวิจารณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าการจัดทำงบประมาณกลางปีในอดีตจะทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่น เกิดเหตุการณ์อุทกภัย ซึ่งการทำงบประมาณกลางปีเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจสามารถตั้งงบประมาณกลางปีได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ สศค.ครั้งต่อไปจะปรับลดการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2557 ลงจากเดิมประเมินไว้ที่ 1.2-1.7% โดยต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2557

ว่าจะโตถึง 3.2% หรือไม่ หากทำได้จีดีพีปี 2557 จะอยู่ที่ 1% แต่เศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2557 โตเพียง 3% จะทำให้จีดีพีทั้งปี 2557 จะอยู่ที่ 0.9% ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดจีดีพีปี 2557 ลงเหลือเพียง 0.8% โดยประเมินการส่งออกที่ปีติดลบ 0.5% ขณะที่ สศค.มองว่าจะโต 0% ส่วนตัวเลขการบริโภคในประเทศ สศค.และ ธปท.มองต่างกันเล็กน้อย

คาดปีหน้าอาจโตถึง4%

นายภุชญา กล่าวว่า สำหรับตัวเลขจีดีพีปี 2558 สศค.มองว่าจะโต 4% เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3/2558 และ 4/2558 เป็นไตรมาสที่เติบโตดีที่สุด เพราะมีเม็ดเงินการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐลงสู่ระบบอย่างเต็มที่ ขณะที่ไตรมาสที่ 1/2558 เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวนัก เพราะแม้หน่วยงานราชการจะเร่งลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง แต่เม็ดเงินและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ระบบช้ากว่าที่คาด ประเมินการส่งออกในปี 2558 จะโตที่ 3.5% ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลบวกจากการอัดฉีดเม็ดเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น ทำให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น แต่ต้องติดตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปและรัสเซียที่เศรษฐกิจ

ประสบปัญหา

ชงกรม.เพิ่มเงินบ้านาญ4%

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ (ช.ค.บ.) เพิ่มขึ้น 4% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557-30 กันยายน 2558 โดยใช้งบกลางเพิ่มขึ้น 3,855 ล้านบาท ข้าราชการบ้านาญได้รับประโยชน์ 533,328 คน ซึ่งการปรับเพิ่ม ช.ค.บ. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินข้าราชการ การปรับเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการของข้าราชการระดับล่างที่ ครม.มีมติก่อนหน้านั้น โดยในส่วนของข้าราชการ

บ้านาญนั้นคงต้องรอให้ ครม.พิจารณาก่อน ถ้าเร็วสุด ครม.น่าจะพิจารณาได้ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ แต่ถ้าช้าสุดอาจจะพิจารณาในช่วงหลังปีใหม่

พณ.ตรวจ'เทใจ คินสุข'

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 11.30 น. ที่บีบีซี เอ็กซ์ตร้า สาขาบางใหญ่ นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารศูนย์การค้าบีบีซี เอ็กซ์ตร้า บางใหญ่ ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในโครงการ "เทใจ คินสุข สู่ประชาชน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคมนี้ โดยบรรยากาศโครงการ "เทใจ คินสุข สู่ประชาชน" ในวันที่ 6 และบรรยากาศการจำหน่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ ทั้งอุปโภคและบริโภคของประชาชนเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ว่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ เพราะประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว

นายบุญยฤทธิ์ เปิดเผยหลังการเดินสำรวจการจำหน่ายสินค้า ว่า โครงการ "เทใจ คินสุข สู่ประชาชน" ได้รับผลตอบรับดี บรรยากาศการจำหน่ายใช้สอยคึกคัก ทางห้างค้าปลีกก็มีการลดราคาสินค้า ซึ่งหากพูดเป็นภาษารัฐบาลคือ "ลดจริง ไร

30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 6 (2)

จริง” ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือประชาชนที่หลังโหลมาจับจ่ายสินค้าว่าอย่ากักตุนสินค้า และซื้อเฉพาะที่เพียงพอต่อการบริโภค เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้แก่ประชาชนทั่วถึงตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งทางห้างค้าปลีกเองก็มีการบริหารสต็อกสินค้าและตรวจสอบไม่ให้มีการซื้อสินค้าจํานวนมากจนผิดปกติ

เชื่อเงินหมุนเวียน5หมื่นล.

“หลังจากโครงการดำเนินแล้วเสร็จ กรมจะมีการประเมินผลและนำเสนอผลการจัดงานทั้ง 7 วัน ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลรับทราบต่อไป มันไม่ว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเฉพาะช่วงนี้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท” นายบุญฤทธิศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากทีลงพื้นที่ตรวจสอบที่ห้างบิ๊กซี เอกซ์ตรา สาขาบางใหญ่ นายบุญฤทธิศักดิ์เดินทางไปตรวจสอบการจำหน่ายมันเนื้อเพลิงในโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาถนนพหลโยธิน-วงแหวน กม. 40 ด้วย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมันเนื้อเพลิง เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ถก5ม.ยักษ์ใช้ยางในประเทศ

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการหารือคณะอนุกรรมการยางร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และนายปิณฑิต พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าได้เชิญบริษัทเอกชนยาง 5 บริษัท เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น โดยให้ทางภาคเอกชนชี้แจงจากภาครัฐเพื่อนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กรวย สนามฟุตบอล ลูกวิ่ง ยางล้อรถยนต์ และขายผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง และให้รายงานกลับมายังภาครัฐภายใน 1 สัปดาห์หลังปีใหม่ จากนั้นจะเรียกประชุมหน่วยงานราชการทั้งระดับภูมิภาคท้องถิ่น และส่วนกลาง ว่าจะมีหน่วยงานราชการใดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ยาง และต้องหารือกับภาคเอกชนถึงปริมาณยางและราคาขายที่เอกชนจะรับซื้อจากรัฐบาลซึ่งจะต้องเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

ตั้งกองทุนเอกชน-รัฐซื้อยางแผ่น

นายอานวยกล่าวว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดการใช้จ่ายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยตั้งเป้า 50,000 ตัน โดยจะเริ่มจากการทำสนามฟุตบอลในจังหวัดภาคใต้ 50 แห่ง ทางภาครัฐจะพยายามต่อรองกับเอกชนให้ซื้อยางในราคาที่สูงที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์ 2 ด้าน คือ 1.ทางภาคราชการสามารถใช้สินค้าผลิตภัณฑ์มี

คุณภาพ และ 2.รัฐบาลสามารถดึงผลผลิตยางที่อยู่ในตลาดออกมาก ช่วยพยุงราคาสูงได้ และลดสต็อกประเทศให้น้อยลง ส่วนหลังปีใหม่ได้เตรียมมาตรการรองรับ เช่น การตั้งกองทุนร่วมกันระหว่างเอกชนและรัฐเพื่อซื้อยางผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเพท) วงเงิน 280 ล้านบาท ทางภาคเอกชนร่วมเงินลงทุน 7 บริษัท 140 ล้านบาท และภาครัฐอีก 140 ล้านบาท ขณะนี้ได้ให้ทางเอเพทร่างข้อตกลง คาดว่ากองทุนจะเริ่มเดินหน้าได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมจัดทำ ดิจิตอล มาร์เก็ต หรือตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าตามความร่วมมือของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในอีก 18 เดือนข้างหน้า

เชื่อราคา60บ.ตามเป้า

นายอานวยกล่าวว่า ขณะนี้ราคาขายที่ตลาดกลางอยู่ที่ 60.75 บาท/กก. แล้ว ทางรัฐบาลวางระดับราคาขายแผ่นดิบชั้น 3 ไว้ที่ 60 บาท/กก. ไว้ก่อนช่วงปีใหม่ เมื่อราคาขายแผ่นดิบชั้น 3 ชยับแล้ว ราคาขายประเภทอื่นๆ จะชยับตาม ส่วนชาวสวนยางที่ต้องการราคาขาย 60 บาท/กก. นั้น เป็นราคาขายที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นทางเลย คือประเภทน้ำยางข้นสดที่ราคา 60 บาท/กก. เมื่อแปรรูปออกเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ให้ได้ 80 บาท/กก. นั้น ทางรัฐบาลยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่สมารถทำได้

“เวลาราคาขายจะชยับขึ้นเป็นระดับๆ ชาวสวนยางต้องการราคาขายจากต้นทาง คือยางที่กรีดยังน้ำยางเลยให้ได้ 60 บาท/กก. แล้วถ้าแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบชั้น 3 มูลค่าจะแพงขึ้นเป็น 80 บาท/กก. ซึ่งผมบอกแต่ต้นแล้วว่าทำไม่ได้ ที่รัฐบาลสัญญาไว้คือยางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ 60 บาท/กก.” นายอานวยกล่าว และว่า การเคลื่อนไหวของชาวสวนยางหลังปีใหม่อีกพร้อมให้เข้ามาเยี่ยมและพูดคุยกัน ส่วนตัวคงทำได้เท่านี้ พยายามให้ราคาขายต่ำไปมากกว่านี้

จ้างนิสิตศึกษาค่าจ้างลอยตัว

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้วางแนวทางแก้ปัญหา ค่าจ้างขั้นต่ำในระยะยาว และส่งเสริมการได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ค่าจ้างลอยตัว” โดยศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทย และรูปแบบระบบค่าจ้างของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และยังศึกษาระบบค่าจ้างลอยตัวโดยแบ่งตามกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม

บริการและกลุ่มอาชีพ และกลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแนวทางการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อกระทรวงแรงงานต่อไป

“หากใช้ค่าจ้างลอยตัวจะต้องมีกลไกแทรกแซงค่าจ้างลอยตัวด้วย เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังใช้แรงงานแบบเข้มข้น ดังนั้นค่าจ้างขั้นต่ำจึงจำเป็นต้องมีอยู่ แต่เป็นไปในลักษณะค่าจ้างกลางและบอร์เดอร์ค่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้แรงงานไร้ฝีมือเสียเปรียบและป้องกันไม่ให้นายจ้างใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ และต้องทำโดยไม่ให้มีการเมืองใช้เป็นเครื่องมือประชานิยม” นายอารักษ์กล่าว

ครสรท.ด้านขาดกลไกคุ้มครอง

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับระบบค่าจ้างลอยตัว เพราะหากมีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำจะมีกลไกคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าจ้าง และไม่มีบอร์เดอร์ค่าจ้างคอยกำกับดูแล เพราะสภาพแรงงานยังมีน้อย หากจะปรับระบบค่าจ้างใหม่ควรทำในรูปแบบของโครงสร้างค่าจ้างโดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ค่าจ้างแรกใช้กับกลุ่มลูกจ้างเข้าใหม่ และค่าจ้างประจําใช้กับกลุ่มลูกจ้างเก่า โดยขึ้นเงินเดือนตามอายุงานและประสบการณ์

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ค่าจ้างขั้นต่ำนั้นจะ 300 บาท เหมาะสมแล้วเพราะมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนที่เครือข่ายแรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เห็นว่าหลายฝ่ายต้องหารือกัน และในอนาคตใครมีมติต้องได้คำตอบแทนสูงขึ้นด้วย

เกษตรฯวางแผนข้าว5.2หมื่นล.

นายปิณฑิต พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2558 จะนำแผนการปรับโครงสร้างข้าว ภายใต้งบประมาณ 52,708.66 ล้านบาท แยกเป็นงบกลาง 21,637.32 ล้านบาท และเงินกู้ 31,071.34 ล้านบาท เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างข้าวได้ในปีเพาะปลูกข้าวนาปี 2558/59 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 โดยโครงการปรับโครงสร้างข้าวจะใช้ระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2561 ในพื้นที่ 61 จังหวัด เป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวนา 255,000 ครัวเรือน พื้นที่ 3.75 ล้านไร่ ปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกข้าวอาชีพอื่น 247,378 ครัว



30 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 6 (3)

เรือน พื้นที่ 1.24 ล้านไร่ และปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย 35,000 ครัวเรือน พื้นที่ 7 แสนไร่

แจกขานาครัวละ 4.5 หมื่นบ.

นายพิตพงษ์กล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการปรับโครงสร้างข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นขานารายย่อยมีพื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 8,342 หมู่บ้าน ใน 2,308 ตำบล 480 อำเภอ และ 40 จังหวัด กลุ่มนี้รัฐบาลจะสนับสนุนเงินสดและเงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเวลา 3 ปีเป็นเงินจ่ายขาด ค่าปัจจัยการผลิตและวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช รายละไม่เกิน 5 ไร่ เป็นระยะเวลา 3 ปีวงเงิน 45,000 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็น ปีแรก ไร่ละ 5,000 บาท ปีต่อมาไร่ละ 3,000 บาท และปีสุดท้ายไร่ละ 1,000 บาท และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปี โดยขานาจ่าย 2% รัฐสมทบร้อยละ 3% ไม่เกินครัวเรือนละ 30,000 บาท ระยะเวลากู้ 3 ปี เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในไร่นา ทั้งนี้ ตามแผนที่วางไว้ โครงสร้างขานาไทยจะปรับเปลี่ยน 6 ประเภทโดยมีรายได้เป็นตัวชี้วัด ขานาไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

แบ่งประเภทขานาเพิ่มรายได้

สำหรับโครงสร้างขานาไทยที่จะปรับเปลี่ยน มีดังนี้ 1.ขานาที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกอ้อยมี 35,000 ครัวเรือน พื้นที่ 7 แสนไร่ 2.ขานาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมทาง

เลือกในพื้นที่ 1.24 ล้านไร่ ทำให้พื้นที่นาไม่เหมาะสมลดลง 4 แสนไร่ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ไร่/ปี หรือ 50,000 บาท/ครัวเรือน โดยรายได้ยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากการปลูกข้าวที่ยังทำอยู่ 3.ขานาที่ลดพื้นที่การผลิตข้าวปรังปีละ 2 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่าปีละ 0.89 ล้านตันข้าวเปลือกรวม 3 ปีพื้นที่ 6 ล้านไร่ ผลผลิต 2.67 ล้านตันข้าวเปลือก และขานามีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตหมุนเวียน โดยมีกำไรเฉลี่ย 1,000 บาท/ไร่

4.ขานาไม่ต่ำกว่า 25,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 2.5 แสนไร่ สามารถผลิตข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 141,750 ตัน พื้นที่ 0.25 ล้านไร่ ผลผลิตข้าว 567 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 3,543 ล้านบาท หรือ 25,000 บาท/ตัน สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 2 เท่า 5.ขานาไม่ต่ำกว่า 1.3 แสนครัวเรือน สามารถผลิตข้าวคุณภาพดี 0.59 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 0.06

ล้านตันข้าวเปลือกคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 720 ล้านบาท หรือราคา 12,000 บาท/ตัน นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตจะลดลง 2,000 บาท/ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080 ล้านบาท และ 6.ศูนย์ข้าวชุมชน 1,000 แห่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวสามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัน นำไปปลูกได้ในพื้นที่ 1.3 ล้านไร่

"สวนยาง-ปาล์ม" ชูลุยหลังปีใหม่ ถ้ามยางทะลักที่เมืองคอน-เมืองคนดี มาจากไหน?



updated: 29 ธ.ค. 2557 เวลา 14:20:32 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า จะให้เวลานายอำนวยการพิจารณาตัวเอง หากยังดีอยู่ หลังปีใหม่คือตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ชาวสวนยางภาคใต้จะออกมาเคลื่อนไหวแน่นอน

"วันนี้ นายอำนวยการยังไม่สามารถตอบคำถามกับตนเองได้ว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา มียางพาราทะลักออกมาที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 856 ตัน และวันที่ 24 ธันวาคม ออกมาที่ จ.สุราษฎร์ธานี อีก 600 ตัน เป็นยางมาจากไหน นายอำนวยการให้แทรกแซงราคาขางพาราขึ้นอีก กก.ละ 2 บาท เพื่อช่วยพยุงหรือไม่ สต็อกยางที่เรียกกร้องให้ตรวจสอบนั้นมีจริงหรือไม่ และเกี่ยวอะไรกับยางที่ทะลักออกมาที่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี" นายทศพลกล่าว